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สกส.

การท�ากิจการเพื่อสังคม = การแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

เพราะต้องใช้ทุนทุกครั้งเพื่อแก้ไข
ปัญหาลักษณะเดิม

ไม่ว่าปัญหา
ลักษณะเดิมจะ
เกิดกี่ครั้งก็
สามารถใช้
นวัตกรรมที่
สร้างมาแก้ไขได้

ปัญหาแบบเดิม การแก้ปัญหาแบบใหม่โดยใช้
นวัตกรรมอย่างยั่งยืน

ส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพว่าด้วยการจัดตั้งส�านักงาน

สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2553 เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการด�าเนินงานตามแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ.2553-2557 

สกส.มีเป้าหมายส�าคัญในการกระตุ้น สนับสนุน  ประสานความร่วมือเพื่อให้เกิดกิจการเพื่อสังคมและพัฒนาเป็นเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมทั่วประเทศไทย 

รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

สิ้นเปลือง!
และหมดไป 

ยั่งยืน 
และ

ต่อยอด

คุณ+ทุน  แก้ปัญหาลักษณะเดิม  ครั้งที่ 1

คุณ+ไอเดีย+ทุน

ใช้นวัตกรรมแก้ปัญหา

แก้ปัญหาได้ส�าเร็จ

สร้างรายได้

มีทุนต่อยอดนวัตกรรม 

ได้นวัตกรรมใหม่

ใช้นวัตกรรมแก้ไข

ปัญหาในพื้นที่อื่น

สร้างนวัตกรรม

คุณ+ทุน  แก้ปัญหาลักษณะเดิม  ครั้งที่ 2

คุณ+ทุน  แก้ปัญหาลักษณะเดิม  ครั้งที่ 3

หมายถึง  กิจการที่ภาคเอกชนหรือภาคประชาชนเป็นเจ้าของ และมีเป้า
หมายอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มในการแก้ปัญหา  และพัฒนาชุมชน  
สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  โดยมิได้มีเป้าหมายที่จะสร้างก�าไร
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของ  ซึ่งกิจการมีรายรับจากการขาย การผลิต
สินค้า และการให้บริการ และมีลักษณะพิเศษดังต่อไปนี้

กิจการเพื่อสังคม

AD SE

• กระบวนการผลิต การด�าเนินกิจการ  รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือ  
 บรกิาร ไมก่อ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่เนือ่งในระยะยาวตอ่สงัคม สขุภาวะ  
 และสิ่งแวดล้อม
• มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• มีศักยภาพที่จะมีความยั่งยืนทางการเงินได้ด้วยตัวเอง
• สามารถมีรูปแบบองค์กรที่หลากหลาย
• มีการน�าปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาใช้
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Zambilke  คือ ชื่อบริษัทผลิตจักรยานที่ท�า
จากไม้ไผ่และมนี�า้หนกัเบากว่าจกัรยานทัว่ไป โดย
ผู ้คิดค้นคือชาวอเมริกันและชาวแซมเบียที่ได้
ออกแบบโครงสร้างโดยใช้ไม้ไผ่มาสร้างมลูค่า ทัง้
ยงัเป็นการสร้างค่านยิม และปลกุกระแสรกัษ์โลก
ขึ้นมาอีกครั้ง โดยไอเดียนี้เกิดขึ้นในปี 2004 ใน
ขณะที่ชาวอเมริกัน 2 คนได้ไปเที่ยวกับทาง
มหาวิทยาลัยในประเทศแซมเบีย และได้สังเกต
เห็นว่าไม่มีใครขี่จักรยานเลยซักคน พวกเขาจึง
ตดัสนิใจสร้างจกัรยานไม้ไผ่ขึน้มาพร้อมกบัเพือ่น
แซมเบียอีก 2 คนในปี 2007 จนกลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมอย่างรวดเร็วที่ส่งออกไปยัง 
หลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น, สิงค์โปร์, บราซิล, 
เยอรมัน และฟินแลนด์ นอกจากนี้ธุรกิจจักรยาน
ไม้ไผ่ยังเปิดโอกาสแก่การว่าจ้างงานในแซมเบีย
โดยเฉพาะบคุคลทีไ่ร้การศกึษาให้มรีายได้เพือ่การ
ยังชีพ และยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมด้วยการ
ปั่นจักรยานที่สร้างขึ้นจากธรรมชาติอีกด้วย 

Swan Bakery ร้านเบเกอรี่สัญชาติญี่ปุ่นที่
เปิดโอกาสให้คนพกิารสามารถเข้ามามบีทบาทใน
สังคมได้อย่างสง่าผ่าเผยเพื่อให้บุคคลเหล่านี้มี
รายได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นอีกต่อไป จากแนว
ความคิดของ มาซาโอะ โอกูระ และ เซอิจิ  
ทากากิ ที่เริ่มท�าตั้งแต่ ปี 1998 ในย่านกินซ่า 
โตเกียว จนปัจจุบันมีสาขามากถึง 26 สาขา ใน
ประเทศญีปุ่น่ โดยโครงสร้างธรุกจิประเภทนีก้ลาย
เป็นธรุกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็ต่อการช่วยเหลอืผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสได้อย่างมากในวงกว้าง 
และไม่ต้องการให้ผู้บริโภคซื้อเบเกอรี่เพียงเพราะ
ความสงสาร แต่ต้องการให้ซื้อที่คุณภาพของ
สินค้าเพื่อให้โครงสร้างธุรกิจนี้สามารถยืนอยู่ได้
ในโลกของธุรกิจ

S w a n 
Bakery
เมื่อความอร่อยควบคู่ไปกับ
โอกาสในชีวิตของบุคคลไม่
ครบ5 (คนพิการ)

Frombabieswithlove องค์กรน่ารกัๆ ทีล่กุ
ขึน้มาสร้างความอบอุน่ให้แก่เดก็ก�าพร้า ด้วยการ
เชิญชวนให้บุคคลที่รักเด็กเข้ามาซื้อเสื้อผ้าและ
เครือ่งแต่งกายให้กบัเดก็ตามแคตตาลอ็กทีม่ไีว้ให้
เลอืกสรรมากมาย เช่น เสือ้ กางเกง ถงุมอื ถงุเท้า 
และอีกหลายอย่าง ล้วนท�ามาจากคอตตอนชั้นดี
พร้อมด้วยการออกแบบที่น่ารักและสวยงาม ถือ
เป็นช่องทางการช่วยเหลือที่ผู้ก่อตั้งสร้างขึ้นมา
เพือ่เลง็เหน็อนาคตทีก่�าลงัจะเตบิโตภายภาคหน้า
ผ่านการมอบความอบอุ่นจากเสื้อผ้าของผู้ใจบุญ 

สามารถเข้าไปชมได้ที่ : http://www.
frombabieswithlove.org/c/1/baby-grows

ซื้อความ

โคมไฟสุดเก๋รุ่นล่าสุดที่ออกแบบโดย Issey 
Miyake ส�าหรับร้าน Artemide ในอิตาลี คืออีก
หนึ่งตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดูดี
ได้ไม่อายใคร โคมไฟดงักล่าวได้รบัการเปิดตวัใน
งานสัปดาห์การออกแบบ 2012 Milan Design 
Week เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยมีชื่อว่า ‘in-ei’ ซึ่ง
เป็นภาษาญีปุ่น่แปลว่า ‘เงา’ โคมไฟเหล่านีถ้อืเป็น
ซีรีย์ต่อเนื่องจากคอลเลคชั่นเสื้อ 132 Issey 
Miyake ทีเ่พิง่ได้รบัรางวลังานออกแบบยอดเยีย่ม
แห่งปี 2012 จาก Design Meseum ในกรุง
ลอนดอนเมื่อไม่นานมานี้

โรงแรมเออร์บัน (URBN) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง
เมอืงเซีย่งไฮ้ เป็นโรงแรมแห่งแรกของประเทศจนี
ที่ใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุจากธรรมชาติในการ
ก่อสร้างทั้งหมด เช่น ก�าแพงบริเวณล็อบบี้สร้าง
มาจากกระเป๋าเดนิทางทีไ่ม่ใช้แล้ว สบูแ่ละแชมพู
ก็ผลิตมาจากพืชพรรณธรรมชาติ แม้แต่บันได
เลื่อนของโรงแรมก็ยังเป็นของมือสองที่ซื้อต่อมา
จากโรงแรมอืน่ และเพือ่ให้มกีารปล่อยคาร์บอน-
ไดออกไซด์ให้น้อยที่สุด บรรยากาศโดยรอบ 
จึงเต็มไปด้วยต้นไม้และพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ความ
ร่มรื่นแก่ผู้เข้าพัก และท�าให้ลดการใช้พลังงาน
จากเครื่องปรับอากาศลงได้อีกทางหนึ่ง

ECO-HOTEL

Issey Miyake 

Youtube Next Cause Program โครงการ
ดจีาก Youtube เพือ่ช่วยองค์กร หน่วยงาน รเิริม่
สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น
ด้วยการใช้ออนไลน์วิดีโอเป็นตัวขับเคลื่อนความ
คิดดีๆ โครงการนี้ให้การสนับสนุนองค์กรไม่
แสวงหาก�าไรทีเ่ป็นส่วนหนึง่ในโครงการ YouTube 
Nonprofit Program โดยจะจดัการประชมุสดุยอด
ที่ San Francisco ในวันที่ 2 เมษายน 2012 เพื่อ
คดัเลอืกผูเ้ข้าร่วมโครงการทีจ่ะได้รบัการฝึกอบรม
ขั้นพื้นฐานในการโปรโมทและเกร็ดความรู้การ
สร้างชมุชนสมัพนัธ์ เพือ่ให้ YouTube ขององค์กร
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย โดยใช้ YouTube เพื่อสร้าง
ความตระหนกัรู ้ความสนใจ ให้เงนิสนบัสนนุ เป็น
อาสาสมัคร และโอกาสการสร้างความสัมพันธ์
ผ่านเครอืข่ายระดบัโลกกบั Google เพือ่น�าเสนอ
จุดมุ่งหมายขององค์กรสู่ผู้ชม 16,000 องค์กรไม่
แสวงหาก�าไรที่อยู่ในโครงการนี้ มี 30 องค์กรที่
ประสบความส�าเรจ็ในการใช้ออนไลน์วดิโีอในการ
โปรโมท มี 271 คลิปวิดีโอที่มียอดผู้ชมมากกว่า 
10 ล้านครั้ง

สนับสนุนองค์กร
ไม่แสวงหาผลก�าไร

SE NEWS WORLD 

 ที่มา :  http://www.socialenterprise.org.uk/news/new-social-enterprise-sells-baby-
clothes-and-donates-100-profit-orphaned-and-abandoned-children
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 ที่มา : http://w
w
w
.tseo.or.th/sepresent/1323 ,   http://w

w
w
.avantageventures.com

/avcatalogue/sv-sw
an-bakery

จักรยาน

ไม้ไผ่
โคมไฟหรูจากขวดรีไซเคิล โดย

นักออกแบบชื่อดัง

ที่มา :  http://www.creativemove.com/design/in-ei-issey-miyake/

YouTube 

 ที่มา :  http://w
w
w
.technolom

o.com
/?p=1054   

S E  N E W S  W O R L D

 ที่มา:   http://edition.cnn.
com/2012/05/31/business/bamboo-
bicycles-zambia-zambikes/index.
html?hpt=ibu_mid
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SE NEWS THAILAND

โครงการ “พันธุ์จิ๋ว ใจกว้าง” โดย นะโม 
น�้ามนต์ ฟาร์ม เกิดขึ้นเพื่อเป็นกิจการเพื่อสังคม
ซึง่ได้รบัทนุสนบัสนนุโครงการจากส�านกังานสร้าง
เสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ หรือ สกส.โดย
โครงการดังกล่าว มีแนวคิดว่าจะขยายพื้นที่การ
ปลกูผกัไร้ดนิ ปลอดสารเคม ีด้วยระบบไฮโดรโพ-
นิกส์เข้าไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อปลูกฝังการท�า
เกษตรกรรมปลอดสารพษิ และสร้างค่านยิมทีถ่กู
ต้องในการกินผักให้กับเด็กในโรงเรียนและยัง
เป็นการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียน และชุมชนใน
ระยะยาวทีท่างโรงเรยีนสามารถน�าผกัสลดัทีป่ลกู
ไปปรุงเป็นเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียน และ
แบ่งขาย เพือ่สร้างรายได้ให้กบัโรงเรยีนและชมุชน
ต่อไป 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555  สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือเอไอที ได้จัดเวทีแสดง
ทศันะต่อหวัข้อเรือ่ง “อนาคตของธรุกจิเพือ่สงัคม
ในประเทศไทยและในภมูภิาค” โดยมบีคุคลระดบั
โลกอย่าง ศ.มฮูมัหมดั ยนูสู เจ้าของรางวลัโนเบล
สาขาสันติภาพ ปี 2549 และผู้ก่อตั้งธนาคาร 
กรามีน ในบังกลาเทศ ได้มาแสดงความคิดเห็น
ว่า ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีสามารถแก้ไขปัญหา
สงัคมได้ โดยหากมไีอเดยีทีด่แีล้ว เราสามารถหา
พันธมิตรร่วมกันแก้ปัญหาได้ นั่นคือหนทางที่จะ
ท�าให้พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตและ
ยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีบุคคลส�าคัญในแวดวง

นะโม น�้ามนต์ ฟาร์ม เดินหน้าโครงการ
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อนาคตธุรกิจเพื่อสังคม 
ส่องประสบการณ์ไทย-เทศ

ชู ใ จ เ พื่ อ

บ้านต้นรักษ์  
ปลูกอนาคตให้ 

SE App แอพพลิเคชั่นใหม่ส�าหรับชาว SE

ที ทรี เปิดโครงการ 

กิจการเพื่อสังคมอย่าง ม.ล. ดิศนัดดา ดิศกุล  
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฝ่ายการพัฒนา
โครงการดอยตุงฯ, คุณวิเชียร พงศธร กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์, ท.พ. กฤษดา 
เรอืงอารย์ีรชัต์ ผูจ้ดัการกองทนุสนบัสนนุกองสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และคุณภารไดย ธีระธาดา 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายสือ่สารและภาพ
ลักษณ์องค์กรธนาคารทหารไทยหรือทีเอ็มบี ที่ได้
มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่ออนาคตของธุรกิจ
เพื่อสังคมในอนาคต 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 “บ้านต้นรักษ์” 
ร่วมกับเกษตรอ�าเภอบางละมุง และเครือข่าย
เศรษฐกจิพอเพยีง ได้เปิดแปลงนาข้าวอนิทรย์ีสาธติ 
ณ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมีน้องๆ 
นักเรียนจากสโมสรอินเตอร ์แรคท์ โรงเรียน
บางละมุง และ “กลุ่มเด็กรักษ์ดี” ซึ่งเป็นเยาวชนที่
เคยหลงเดินทางผิด แต่ได้กลับตัวกลับใจ เข้าร่วม
กิจกรรมกับ “บ้านต้นรักษ์” หนึ่งในกิจการเพื่อ
สังคม ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผูว่้างงงานในชมุชน ได้เรยีนรู ้ฝึกฝน การท�าเกษตร
พอเพียง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์และอาหาร
ต่างๆ เพื่อน�าไปวางจ�าหน่ายตามร้านค้า ตลาด 
และสถานที่ราชการต่างๆ เป็นการสร้างงาน เสริม
รายได้ให้กบักลุม่เดก็รกัษ์ด ีผูด้้อยโอกาส และผูว่้าง
งาน ทัง้นีก้ารท�าแปลงนาสาธติของบ้านต้นรกัษ์ ยงั
เป็นด�าเนนิงานในรปูแบบสหกรณ์ข้าว ทีเ่ปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการลงทุน ด้วยการ
ซื้อหุ้นในที่นาแปลงข้าวสาธิตกว่า 20 ไร่ เมื่อได้
ผลผลติ ขายข้าวได้ทัง้หมดกจ็ะน�ามาปันผลร่วมกนั
อย่างเป็นธรรม

ใครว่าเอเจนซีโ่ฆษณาจะมองแต่รายได้เพยีง
อย่างเดียวต่อการรับโจทย์จากลูกค้าแล้วท�าออก
มาให้ดีที่สุดโดยไม่ได้สนใจถึงผลกระทบต่อสังคม
และผู ้บริโภค เห็นทีต้องคิดใหม่เมื่อมีเอเจนซี่

The Social Enterprise Toolbox แอพลเิคชัน่
ใหม่ล่าสุดจาก Striding Out องค์กรบริการ 
เสริมสร ้างประสบการณ์ด ้านการลงทุนแห่ง
ประเทศองักฤษทีถ่นดัการฝึกนกัลงทนุรุน่ใหม่และ
เชี่ยวชาญเรื่องงานวิจัยและให้ค�าปรึกษาแก่ธุรกิจ
มานักต่อนักแต่จะให้บริการแบบสามัญเช่นที่แล้ว
มากเ็กรงจะธรรมดาเกนิไปจงึปล่อยตวั แอพลเิคชัน่ 
บนมือถือทั้งระบบแอนดรอยด์และไอโฟน รวมไป
ถึง e-book ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทาง
อินเทอร์เน็ต เพื่อผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม
โดยเฉพาะ แอพลเิคชัน่นีถ้กูสร้างขึน้มาเพือ่การขบั

ที ทรี เปิดตัวโครงการ Tea Tree Heart 
ชวนคนรุน่ใหม่เข้ามามส่ีวนร่วมในการเยยีวยาและ
ฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน งานนี้ ที ทรี ร่วมมือ
กับองค ์กร WWF Tha i land และมูลนิธิ 
สิ่งแวดล้อมเพื่อศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(ประเทศไทย) เพื่อท�างานใหญ่นี้ก่อนจะสายเกิน
แก้ โดยเปิดรับสมัครหนุ่มสาวที่สนใจเข้าร่วมทริป
ฟื้นฟูธรรมชาติ 3 ทริปในพื้นที่ต่างๆ นอกจากจะ
ได้ความรู้ยังได้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน 
ใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด ได้ที่  
www.teatreeclub.com/teatreeheart

 “พันธุ์จิ๋ว ใจกว้าง”

สังคม
โฆษณาที่ชื่อ “ชูใจ” รวมตัวกันก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ
วัตถุประสงค์ท�างานสร้างสรรค์เพื่อสังคมเท่านั้น 
ซึ่งผลงานของพวกเขาได้แสดงออกมาบ้างแล้ว
อย่างโปรเจกต์ Mom made Toys แคมเปญคุณ
แม่ออกแบบของเล่นให้ลูกที่มีความพิการ และยัง
มีงานที่ก�าลังจะท�าเพื่อสังคมอีกหลายชิ้น เช่น  
โปรเจค นทิานแผ่นดนิ, งานวดัลอยฟ้ากบัสวนโมกข์ 
กรุงเทพฯ และ Try Arm กับปลาจะเพียร เป็นต้น

ถือเป็นเอเจนซี่น้องใหม่ที่ชูใจต่อการท�างาน
ให้สังคมอย่างน่าติดตามต่อไปว่าพวกเขาจะน�า
ความคิดสร้างสรรค์อะไรมาพัฒนาสังคมที่ก�าลัง
ต้องการแรงความคิดดั่งเช่นคนโฆษณากลุ่มนี้อีก
เป็นจ�านวนมาก

เคลื่อนกิจการเพื่อสังคมโดยเฉพาะ โดยเน้นไปที่
การวิเคราะห์โครงสร้างกิจการ และช่วยในการ
วางแผนและจดัการธรุกจิของตวัเองให้ราบรืน่แบบ
มืออาชีพ เครื่องมือที่แสนจะอินเตอร์แอคทีฟและ
เข้ากับยุคสมัยที่อยู ่ในมือถือชิ้นนี้จะช่วยให้เรา
สามารถวางแผนธุรกิจและสร้างกลยุทธ์เฉียบขาด
ได้อย่างแน่ รับประกันโดย Heather Wilkinson ที่
ปรึกษาด้านกิจการเพื่อสังคมคนนี้นี่เอง

สามารถโหลดได้ที่  www.stridingout.
co.uk 

“กลุ่มเด็กรักษ์ดี” 

Tea Tree Heart

S E  N E W S  T H A I L A N D
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เพราะความโชคร้ายย่อมมีความโชคดีเดิน
ดุ่มเข้าหาเสมอ

แม้คนไทยต้องพบเจอเหตกุารณ์เลวร้าย ทกุ
คนต่างเผชญิความกดดนั บบีรดัวถิกีารเอาตวัรอด 
แต่พลังแห่งน�้าใจที่เคยเหือดแห้ง ก็ยังทะลักเข้า
มาเพื่อต่อกรไล่น�้าเสียที่ถูกกักขัง

เนิ่นนานแล้วที่ความเร็วของสังคม ถูกฉาบ
ด้วยภาพลกัษณ์หน้าตา เพือ่ย่างเท้ากระชัน้ชดิผล
แห่งความส�าเร็จ แต่เปล่าเลย การทะเยอทะยาน
ด้วยการรัดเอาเปรียบบนสังคมที่ต้องพึ่งพาอาศัย
กนัต่างหาก คอืสิง่ทีส่งัคมก�าลงัเผชญิกบัมหนัตภยั
มนุษย์ และนั่นคือความเลวร้ายอันน่ากลัวถึงขีด
สุดบนโลกใบนี้

ถึงเวลาแล้วที่เราควรเข้าใจสังคมด้วยการ
หยั่งลึก เพื่อเน้นย�้าความดีให้ผุดขึ้นมาอีกครั้ง 
โดยการยื่นซองค�าถามให้กับสังคม ผ่านคอลัมน์ 
CLEAR-CUT ที่น�าเสนอวิธีการมองตนเองและสิ่ง

หลงัจากเมือ่ปีทีผ่่านมาประเทศไทยได้ประสบต่อวกิฤตน�า้ท่วมครัง้ใหญ่ ท�าให้หลายคนต้องสละทีอ่ยู่
อาศัย เสียทรัพย์สิน เสียโอกาสในการหาเลี้ยงชีพ และเสียก�าลังใจต่อการด�าเนินชีวิต แต่เชื่อว่าคน
ไทยยังไม่ไร้ซึ่งความสิ้นหวังและพลังแห่งความคิด

รอบด้านให้ CLEAR ต่อการด�ารงอยูบ่นวถิชีวีติจรงิ 
โดยที่คุณสามารถท�างานอย่างมีความสุข บนพื้น
ฐานสังคมอันงดงาม จากตัวอย่างที่เราหยิบยก 
และคอลมัน์นีจ้ะช่วย CUT เส้นบางๆ ทีปิ่ดกัน้ม่าน
สมอง ทักทวงสิทธิความดีที่อยู่ในตัว และดูดดึง
ออกมากระจายกลับคืนสู่สังคม

เมื่ อ เป ็นเช ่นนั้น SE Mag คอลัมน ์  
CLEAR-CUT ฉบับนี้ เราขอเปิดประเด็นตัวอย่าง
กจิการเพือ่สงัคม Social Enterprise ผ่านโครงการ 
“ร่วมสร้างกิจการให้มั่นคง พัฒนาเพื่อสังคมที่
ยั่งยืน” สนับสนุนโดยส�านักงานสร้างเสริมกิจการ
เพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) ที่คัดเลือกกิจการเพื่อ
สังคมเข้ารอบชนะเลิศทั้งหมด 5 ด้าน อันได้แก่ 
สิ่งแวดล้อม อาหาร พลังงาน การเรียนรู้ และ
สุขภาพ

อีกทั้งยังเป ็นประโยชน์เพื่อปรับเปลี่ยน
ทัศนคติต่อการมองโลก มองสังคม ให้กับธุรกิจ

ใหม่ที่ก�าลังเติบโต หรือสนใจเรื่องการท�า Social 
Enterprise สามารถน�ากระบวนการต้นแบบไปปรบั
ใช้ เพื่อร่วมกันท�าธุรกิจในประเทศไทยให้มุ่งเข้าสู่
ทิศทางที่เชื่อมโยงต่อสังคมมากขึ้นกว่าเดิม

“แว่นขยาย CLEAR-CUT ท�าให้คณุส่องสงัคม 
สะท้อนรายละเอยีดรอบด้าน ขดักระจกภายในให้
ชัดเจนขึ้น” 

ABOUT

CLEAR-CUT + DEVERLOP 

SOCIAL ENTERPRISE

= POSITIVE BUSINESS
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เปรมวดี แก้วบุรี

คนสร้างขยะ ขยะสร้างคน 
(หัตถกรรมขยะรีไซเคิล)

ขยะคือปัญหาอันดับต้นๆ ในหลายประเทศที่ก�าลังปวดหัวต่อปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น
เรือ่ยๆ จนน�าโลกเข้าสูภ่าวะวกิฤตอย่างโลกร้อน ด้วยปรมิาณทีเ่พิม่มากขึน้ของจ�านวน
ประชากร ส่งผลต่อปริมาณของขยะที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ การจัดการต่อปัญหา 
เหล่านีก้ลายเป็นปัญหาเรือ้รงัและยงัไม่มทีท่ีาว่าจะมแีนวโน้มลดลง ดงันัน้เราอาจจ�าต้อง
มองย้อนกลับเข้าไปข้างในตัวของผู้บริโภคว่า สามารถจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มาก
น้อยแค่ไหนต่อต้นตอมนษุย์อย่างเราเอง แต่กม็เีพยีงไม่กีค่นเท่านัน้ทีล่กุขึน้มาจดัการ
กับขยะรอบตัวให้กลับมามีชีวิตที่มีมูลค่าอีกครั้ง นั่นคือ เปรมวดี แก้วบุรี สุภาพสตรี
ที่แปรขยะให้กลายเป็นงานหัตถกรรมขยะรีไซเคิลที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตัวเอง
และชุมชนที่ส�าคัญขยะกลายเป็นอาชีพที่ท�าให้เธอยืนอยู่ได้บนโลกร้อนๆ โดยที่เธอ
หวังว่าสักวัน อาชีพของเธอจะท�าให้โลกและปัญหาสังคมเย็นลง

เกิดความสนใจต่อสิ่งเหล่านี้

 “ก่อนทีจ่ะมาท�าหตัถกรรมขยะเคยท�างานกบั
องค์กรพัฒนาเอกชน ระยะเวลาที่ท�าอยู่ก็เป็นครู
ฝึกอาชีพ ซึ่งไปท�างานกับชุมชนทางด้านการฝึก
อาชีพให้กับชุมชน ที่มาท�าตรงนี้เพราะองค์กร
เอกชนเขาหมดสัญญาจ้าง ด้วยความที่ว่าเรา
เข้าไปท�างานกับชุมชนแล้วก่อนหน้านี้องค์กร
เอกชนเขารับซื้อสินค้าจากชุมชนแต่พอบอกเลิก
จ้าง พี่ก็ถามว่าคนในชุมชนจะท�าอย่างไร เขาก็
บอกว่าหยุดไว้ก่อนแบบไม่มีก�าหนดซึ่งนั่นท�าให้
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ชุมชนเดือดร้อน เขาขาดรายได้เพราะเขาไม่มี
อาชีพ”

พอโดนบอกเลกิสัญญาคิดถงึชมุชนกอ่น
เลย

 “มันมาจากงานตรงนี้ที่เคยท�าและเห็นว่า
ชุมชนไม่มีรายได้ด้วยและอยากให้ชุมชนมีงานท�า 
อกีประเดน็ทีส่�าคญั ณ ปัจจบุนัโลกเรามนัร้อนมาก
อยูแ่ล้วทนีีข้ยะจากชมุชนมนัเยอะ เราเลยคดิว่าถ้า
เอาขยะมาแปรเป็นงานหัตถกรรมมันก็น่าจะช่วย
ให้ชมุชนมรีายได้และอาชพี ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

แล้วเราเป็นคนชอบท�างานฝีมือประกอบกับ
ประสบการณ์ที่เราเคยท�างานมาเลยเห็นช่องทาง
ว่ามันขายได้ เลยเริ่มต้นท�าเลยดีกว่า”

ปัญหาของชุมชนเมื่อเราเข้าไปเจอ

 “ปัญหาในชุมชนที่เราเข้าไป หนึ่งคือ เงินกู้
นอกระบบ การว่างงานของชุมชน บางบ้านไม่มี
บ้านเลขที่ ไม่มีทะเบียนบ้าน คนในชุมชนไม่
สามารถทีจ่ะเขาสถานประกอบการได้ เป็นชุมชน
ทีภ่าครฐัเข้าไปไม่ถงึ ไม่มสีวสัดกิาร ปัญหายาเสพ
ติดก็เยอะ ปัญหาขยะก็เยอะ ต้นทุนต่อการท�า
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ธุรกิจที่ต้องลงทุนเยอะ ซึ่งชุมชนเขาก็ไม่มีทุนพอ 
รวมถงึพีเ่องด้วย กเ็ลยอยากสอนให้ใช้วสัดใุกล้ตวั
เอากลับมาเพิ่มมูลค่าได้ก็เลยตัดสินใจท�า พอได้
รางวัลจาก สกส.มาก็เลยทุ่มเทกับตรงนี้”

เสน่ห์ของขยะรีไซเคิล

 “การดีไซน์จากการท�ามือ ใช้เวลานาน คน
ไทยมักมองว่าแค่กระดาษธรรมดาท�าไมแพงจัง 
แต่อยากให้ไปนั่งเห็นคนที่เขานั่งท�า เขามีความ
ตั้งใจ ใส่ใจลงไปในชิ้นงาน คุณค่ามันเลยอยู่ที่
ความตั้งใจ ไอเดียมากกว่า”

ตอนเข้าไปในสอนคนในชมุชนโดนต่อต้าน

 “ตอนแรกๆ ไม่ได้รับการยินยอม แต่จะมีป้า

หนึ่งคนมุ่งมั่นมาก จนป้าประสบความส�าเร็จคือ 
มรีายได้ จนท�าให้คนอืน่เขามองว่ามนัสร้างรายได้
ได้ หลงัจากนัน้กค่็อยๆ ทยอยเข้ามา คอืท�าให้เขา
เห็น ตอนแรกที่เข้าไปมาลงชื่อเยอะมาก พอมา
เห็นสิ่งที่เราท�ามันใช้ระยะเวลานานและใช้ของที่
ไม่มมีลูค่า จากทีล่งชือ่ไว้ 50 คน เหลอืป้าคนเดยีว 
พีก่ไ็ม่ได้ละความพยายาม ทกุอาทติย์เข้าไปหาป้า
ตั้งแต่ 9 โมงเช้า จนถึง 5 โมงเย็น จนป้าเขามี
รายได้ นั่นคือชุมชนสะพานสิริรังสิต และ ชุมชน
ศึกษานารี ที่เราได้เข้าไปสอน ณ ตอนนี้”

ชุมชนต้องดูแลตัวเองเป็น

 “ไอ้การทีเ่รารอให้คนอืน่มาช่วยมนัเหมอืนเรา

ไร้ค่า คุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน อยากให้
ชมุชนหรอืคนด้อยโอกาส อย่ามองว่าตวัเองต�่าต้อย
ไร้โอกาส อย่างตัวพี่เองก็เป็นคนที่ด้อยโอกาสมา
ก่อน แต่พี่ได้รับโอกาสจากสังคมให้พี่ได้มีการ
พัฒนาตัวเอง มีการเรียนรู้ มีประสบการณ์ท�างาน
กับชุมชน คนหลากหลายอาชีพ อย่ามองแค่ว่า
ความรูแ้ค่นีจ้ะท�าอะไรได้ซึง่มนัไม่ใช่ คณุค่าอยูใ่น
ตวัของเรา ถ้าเราแค่คดิว่าเราจะสูเ้หมอืนเรากช็นะ
ไปแล้วครึ่งทาง แต่ถ้าเราคิดว่าไม่ได้ มันก็จะไม่
ได้ตลอดไป อุปสรรคมันอยู่ที่ใจเราเท่านั้น อยาก
บอกให้คนในชมุชนลกุขึน้เถอะ ข้างๆ คณุยงัมขีอง
ทีส่ามารถแปรเป็นเงนิได้อกีเยอะ ในเมอืงไทยเรือ่ง

ขยะรีไซเคิลยังไม่ตื่นตัวกันเท่าไหร่ ถือเป็นโอกาส
ทองของคนด้อยโอกาสนะ”

อยากจัดตั้งเป็นกองทุน

 “ถ้าเราสามารถสร้างจุดคุ้มทุนของเราได้ก็มี
วัตถุประสงค์อยากตั้งเป็นกองทุน เราไม่อยากให้
ชุมชนไปกู้เงินนอกระบบในขณะที่เขาเดือดร้อน
หรือฉุกเฉินที่ต้องใช้เงิน เพราะการที่เขาไปกู้เงิน
นอกระบบมันเจ็บปวดมาก เพราะร้อยละสามสิบ
บาทตอ่สบิห้าวนั กค็อื รอ้ยละหกสบิบาทต่อเดอืน 
คิดว่าถ้าหากว่าเงินในส่วนสิบเปอร์เซ็นต์หรือห้า
เปอร์เซ็นต์จากที่เราขายได้ เราก็จะมารวมเป็น
ก้อนส�าหรับตั้งกองทุน เพื่อเวลาที่สมาชิกในกลุ่ม

เดือดร้อน เช่น เจ็บป่วย หรือเหตุฉุกเฉินลูกต้อง
จ่ายค่าเทอม เรากใ็ห้กองทนุตรงนีเ้ข้าไปช่วยเหลอื 
เราอาจไม่ให้เปล่าแต่อาจเป็นกู้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
แต่ในส่วนทีค่ณุท�าสนิค้ามาแล้วขายได้กท็ยอยหกั
เข้ากองทุนเท่าที่จ�านวนที่เอาไป”

ถือเป็นการลดปัญหาอย่างยั่งยืน

 “ใช่เพราะมันคือการตัดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
ไม่พอหรอืเรือ่งเหตฉุกุเฉนิ เช่น ต้องเข้าห้องผ่าตดั
แต่เงินไม่พอคนในชุมชนต้องวิ่งไปกู้เงิน ไม่อยาก
ให้มันเป็นแบบนั้น”

ทุนที่ได้รับจาก สกส. จะน�าไปท�าอะไรใน
อนาคต

 “พี่คิดว่าอยากเช่าหน้าร้าน แต่มาคิดอีกทีมัน
เช่าหน้าร้านมันไม่ยั่งยืน แต่ถ้าเราท�าเว็บไซต์มัน
น่าจะขายของได้เหมือนกัน และอาจจะต้องขยับ
ขยายพื้นที่ผลิตงาน ส่วนหนึ่งก็ต้องซื้ออุปกรณ์
เรื่องของใช้ต่องานที่เราต้องท�า” 

ชื่อเจ้าของ : เปรมวดี แก้วบุรี, 

สมทัต บุญมี

ก่อตั้ง : เดือนธันวาคม 2554

ลักษณะการให้บริการ : ฝึกอาชีพ
ให้ชุมชนโดยน�าขยะมาสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์

ทุนตั้งต้น : 250,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน : ภายใน 1 ปี 

ติดต่อ : 08-7691-1686

  เราต้องปรับเปลี่ยน
สายตาของเราใหม่ว่า

ขยะทั้งหลายที่เราทิ้งมา
มันมีมูลค่าและคุณค่า

ทั้งนั้น
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อุไร เพ็ชรรัตน์

ปลูกผักสีเขียวบน
ธุรกิจสีขาว

ผักสีเขียวบนธุรกิจสีขาวที่เต็มไปด้วยประโยชน์อย่าง นะโม น้ำมนต์ ฟาร์ม ก�าลังมอบ
สารอาหารที่ส�าคัญให้แก่ผู้บริโภคและสังคมควบคู่กันไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ต่อการเพิม่ช่องทางให้ผูบ้รโิภคได้ทานผกัสดสะอาดกนั เป็นอกีหนึง่ธรุกจิทีม่วีสิยัทศัน์
ที่เราควรหันมาสนใจแปลงผักที่มีประโยชน์ให้อยู่ต่อไปเพื่อความแข็งแรงของสังคม
และชุมชน 

ตอนนั้นมองเห็นปัญหาอะไร

 “ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักนิยามของ SE คืออะไร 
แค่อยากจะเปลีย่นธรุกจิทีม่เีป็นธรุกจิทีด่เีกีย่วข้อง
กับสุขภาพ คนกินแล้วพูดถึงเราในสิ่งที่ดี เริ่มมา
ท�าฟาร์มผกัปลอดสารพษิเพราะทีบ้่านชอบทานผกั
สลดั แล้วเวลาจะกนิต้องไปซือ้ออกไปกนิข้างนอก 
แล้วเรารู้ว่าเราไม่มั่นใจผักที่อยู่ตลาดข้างนอก เรา
มพีืน้ทีเ่ราอยากมบีัน้ปลายชวีติอยูก่บัสิง่แวดล้อม”

โจทย์ที่เราตั้งกับฟาร์มคืออะไร

 “เราไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา เราอยากจะท�าสิง่ทีด่ี

ให้กนิเอง พืน้ทีเ่รามเียอะ ถ้าเราท�าพอทีจ่ะแบ่งปัน
ได้เราก็จะเอาผลผลิตที่เราท�ากินเอง ท�าให้ลูกเรา
กิน ท�าให้คนที่อยู่ในครอบครัวกิน ให้กับคนอื่นที ่
เขากิน มันคือการแบ่งปัน”

ส่วนมากเด็กมักจะไม่ชอบกินผัก

 “พีไ่ม่ได้มองเหน็ว่าเดก็กบัผกัเป็นสิง่ทีต่รงข้าม
กนั บ้านพีเ่ปิดโรงเรยีนสอนเดก็ เพราะฉะนัน้กเ็หน็
ปัญหากับผู้ปกครองว่าลูกไม่ทานผัก สิ่งที่พี่ได้
โดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าเด็กเหล่านั้นสามารถกินซุป
ผกัโขมได้กนิน�า้ผกัป่ันได้ เพราะผกัเป็นสิง่พืน้ฐาน

ทีเ่ดก็จะต้องกนิ จรงิๆ แล้วผกัไม่ใช่สิง่แปลกปลอม
หรือความพิเศษอะไร เป็นอาหาร 5 หมู่ ที่วางอยู่
บนโต๊ะอาหาร เดก็เป็นพืน้ฐานของครอบครวั และ
สงัคม ซึง่ถอืเป็นปัจจยัทีส่�าคญัของโลก เพราะทกุ
อย่างมันเริ่มจากเด็ก รวมถึงนิยามกิจการเพื่อ
สังคมของพี่เช่นกัน”

ไม่คิดที่จะขายเอาก�าไรอย่างเดียว

 “เคยท�าธุรกิจที่มีมูลค่าโปรเจกต์เป็นร้อยล้าน
ขึ้นไป ถึงจุดๆ หนึ่งอิ่มตัวที่เงินไม่สามารถตอบ
โจทย์ได้ทุกอย่าง ครอบครัวพี่พอแล้ว อยู่ได้ไม่
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เดือดร้อน เราพร้อมแล้วที่จะให้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะ
ให้ทุกอย่างแบบมูลนิธิ เราก็ยังต้องยืนอยู่ได้”

ไม่มีความรู้พื้นฐานทางเกษตร

 “บอกได้เลยว่าครอบครัวไม่ได้มีพื้นฐานของ
การเป็นเกษตรกร ต้องไปเรียนเรื่องการเป็น
เกษตรกรรม เรียนรู้การบริหารเกษตรกรรม เรียน
มาทัง้หมด 5 มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์บางเขน 
เกษตรศาสตร์ก�าแพงแสน ลาดกระบัง โครงการ
พระดาบถ สวนจิตรลดา เพื่อการเป็นเกษตรกร
ปลกูพชืไร้ดนิ การปลกูไฮโดรโปนกิส์ อบรมในเรือ่ง

  ทุกวันนี้พี่คืนกลับไปสู่สังคม กลับคืนเข้าไปสู่
การพัฒนาธุรกิจของพี่ เพราะพี่ถือว่าก�าไรของพี่
คือสิ่งที่ลูกค้ากิน สุขภาพที่ลูกค้าได้ เด็กๆ ได้กิน

ผักนี้คือก�าไรที่พี่หาค่าไม่ได้
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การเลีย้งไส้เดอืน การดแูลดนิและพืน้ฐานของการ
เป็นเกษตรทั้งหมด”

นะโม น�้ามนต์ ฟาร์ม มีการบริหารจัดการ
กิจการอย่างไร

 “ตอนนัน้พีต่ัง้ใจปลกูและพอจะมทีนุ พลกิฟ้ืน
แผ่นดินจากบ่อน�้า ถมที่ดิน ลงเสาเข็ม แล้วปลูก
ผักระบบไร้ดินในโรงเรือนปิด โรงเรือนปิดจะไม่
เหมอืนแบบโรงเรอืนเปิดในมุง้คอืใช้พืน้ทีม่ากกว่า 
พอเสร็จหมดแล้ว เราอยากจะเป็นแค่คนปลูกผัก
แล้วรอคนมารับ ขายส่งไปไม่อยากวุ่นวายกับ
ตลาด ไม่อยากเป็นพ่อค้าคนกลาง เราไม่อยากยุง่

มาเป็นคูแ่ข่งของพีด้่วยซ�้าซึง่พีห่วงัอย่างนัน้นะ จะ
ดใีจถ้ามสีกัคนจบัตรงนีม้าเป็นอาชพีทีเ่ราเคยมอบ
ให้”

กิจการเพื่อสังคมบนพื้นฐานของเกษตร 
กรรมในอนาคต

 “พี่ว ่าวิชาชีพเกษตรกรรมจะถูกได้รับการ
ยอมรับและยกมาตรฐานมากยิ่งขึ้น คนที่อยู่ใน
วงการเกษตรกรรมจะรู้ว่าธุรกิจเกษตรกรรมอยู่ได้
และท�ารายได้ดีด้วย ไม่ได้แพ้ธุรกิจอื่น เขาก็จะรู้
ว่าเกษตรกรรมเป็นวิชาชีพที่ดี แม้กลุ่มสังคมคน
เมืองมักมองชาวไร่ ชาวนา หรือแม่ค้าขายผักว่า

ชื่อเจ้าของ : อ�านาจ ค�าศิริวัชรา, 

อุไร เพ็ชรรัตน์

ก่อตั้ง : เดือนตุลาคม 2553

ลักษณะการให้บริการ : ผลิตและ
จัดจ�าหน่ายขายปลีก-ส่ง ผักปลอด
สารพิษส่งตรงถึงลูกค้ากลางใน
ประเทศและต่างประเทศในอนาคต
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

ทุนตั้งต้น : 50,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน :  3ปี 

ติดต่อ : 0-2282-5770, 08-9921-
2839, โทรสาร 0-2282-5774

เป็นกลุ่มคนอีกสถานะหนึ่ง นี่คือสิ่งที่ได้สัมผัสว่า
เกษตรกรในสงัคมไม่ได้รบัการยกย่อง ไม่อยากใช้
ค�าว่าดูถูกแต่ความเป็นจริงคือเช่นนั้น ถ้าทุกคนที่
มีความรู้และหันมาท�าอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น
อาชีพเกษตรกรจะได้รับการยอมรับและเชิดชู”

หลังได้รับทุนจาก สกส. มีการน�าไปขยาย
แนวทางต่อกิจกรรมเพื่อสังคม

 “เมือ่ได้รบัทนุจาก สกส.พีน่�าไปสร้างโครงการ
พนัธุจ์ิว๋ใจกว้าง คอืโครงการทีพ่ีไ่ปสอนวธิกีารปลกู
ผักให้แก่ชุมชน โดยมีการลงทุนซื้อโต๊ะปลูกผักให้
กับโรงเรียนในชุมชน เริ่มต้นที่ 2 โรงเรียนต้นแบบ 

นัน่คอืโรงเรยีนวดัท้องไทรกบับ้านห้วยกลด ทกุมติิ
ทีเ่ราท�าเรามุง่หวงัทีเ่ดก็ เพราะเดก็คอืเมลด็พนัธุท์ี่
เราสามารถพัฒนาได้ ผลผลิตที่เขาปลูกได้ 10 
เปอร์เซ็นต์แบ่งให้เขากิน ที่เหลือเรารับซื้อหมด 
เพราะฉะนัน้เรามลีกูฟาร์มเกดิขึน้บนมาตรฐานของ
เรา เมื่อได้รายได้จากการซื้อผัก ทางโรงเรียนก็จะ
น�ารายได้ตรงจุดนั้นไปพัฒนาโครงการอาหาร
กลางวันต่อไป ดังนั้น สังคมจะอยู่ได้เพราะการ
แบ่งปัน” 
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กับตลาด เราอยากมีชีวิตที่สงบ เราแค่อยากปลูก
กิน ใครอยากจะมาซื้อเราก็ขาย”

รูปแบบของนะโม น�้ามนต์ ฟาร์มคือ ปลูก
ผัก มีร้านของตัวเอง เพื่อน�าเงินมาเข้า
กระเป๋าตัวเอง ส่วนที่เหลือเรามาพัฒนา
สังคม

 “ใช่ ส่วนที่ได้ไม่ใช่เอาเข้ากระเป๋าตัวเอง ทุก
วันนี้ฟาร์มยังมีการลงทุน รายได้มาจากการขาย
ผัก กลับเข้าไปพัฒนาที่ดินของฟาร์ม ปัจจุบันนี้
กับสิ่งที่เราลงทุนไปไม่สามารถน�ามาหักลบกลบ
หนี้ เราด�าเนินการมาแค่ปีครึ่ง ยังเป็นงบลงทุน

ส่วนตัว แต่ปัจจุบันเราหยุดเอางบลงทุนส่วนตัว
แล้ว เราเอารายได้จากการท�าธุรกิจมาหมุนเวียน 
พัฒนาอุปกรณ์ในฟาร์มให้ดียิ่งขึ้น”

นะโม น�้ามนต์ ฟาร์ม ประสบความส�าเร็จ
ต่อการตั้งเป้าเอาไว้แล้ว

 “พี่ประสบความส�าเร็จทุกข้อ ในแง่ของธุรกิจ
พี่อยู่ได้ มีก�าไร มีฟาร์มเกิดขึ้น ที่ดินพี่ได้พัฒนา 
ลูกพี่มีที่ปลูกผักท�าให ้ครอบครัวพี่ ได ้กินผัก 
สุขภาพทั้งกายและใจของพี่แข็งแรง ผู้บริโภคได้
กินของดีๆ เด็กกลุ่มหนึ่งได้มีอาชีพใหม่คือ อาชีพ
เกษตรกรทีเ่ราหยบิยืน่ให้ วนัหนึง่ไม่แน่เขาอาจจะ
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ยุทธการ มากพันธุ์

Light is Life
(ชุมชนผลิตไฟฟ้าจากยวดยานบนถนน)

แรงบันดาลใจเป็นสิ่งส�าคัญที่สามารถสร้างมนุษย์ธรรมดาให้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง
สังคมให้ดีขึ้น ด้วยชีวิตของ ยุทธการ มากพันธุ์ ที่เคยอยู่ป่ามาก่อนและถูกปกคลุม
ด้วยความมืด ก่อนที่เขาจะได้มาเห็นเครื่องผลิตไฟฟ้าอย่าง เจอเนอเรเตอร์ ค�าถาม
ในวันนั้นสร้างแสงสว่างทางเลือกให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ค�า
ตอบของเขาคือการลงมือประดิษฐ์เครื่องผลิตไฟฟ้าจากธรรมชาติให้ชุมชนได้มอง
เห็นทางเลือกของชีวิตอีกครั้ง 

จุดก�าเนิดแสงสว่าง

 แนวคิดมันมาจากเราไปถนนชนบทแล้วมัน
ไม่มีไฟฟ้า ถ้ามีก็มีน้อยมาก เราก็เลยอยากมีแสง
สว่างมอบให้กบัชมุชนแต่เราจะเอาอะไรไปช่วยเขา 
ก็เลยมาคิดว่าปัจจุบันมีโซลาร์เซลล์แต่มันก็มี
ปัญหาทีว่่ามนัต้องมแีดด ถ้าแดดน้อยเกนิไป แบต 
ก็น้อยมันก็ไม่สามารถทดแทนได้ ก็เลยคิดว่ามี 
ลมอยู่ คราวนี้ก็เลยคิดว่าจะเอาพลังงานทั้งสอง
อย่างคือ แดดกับลม มารวมกัน ก็เลยลองสร้าง
กังหันลมที่มีโซลาร์เซลล์ขึ้นมา ที่สร้างเทคโนโลยี

ตัวนี้ขึ้นหมายความว่าเราต้องดูก ่อนว่าเรามี
วัตถุดิบอะไรที่สามารถหยิบจับมาใช้ได้เหมาะสม 
อย่างแต่ก่อนเตาอัง้โล่เคยเหมาะกบัเราแต่ยคุสมยั
มันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยน แต่เรายังมีวัตถุดิบอยู่ 
เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ แสงแดด ลม มันก็เลยต้องหา
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมขึน้มา เพราะเราจะได้แหล่ง
พลงังานทัง้สองทางคอื แดดกบัลม ถ้าสมมตกิลาง
คืนไม่มีแดดแต่มีลมเราก็ยังมีไฟฟ้าใช้ได้อยู่แต่ถ้า
กลางวันไม่มีลมแต่มีแดดเราก็ยังมีพลังงานไฟฟ้า
ใช้ ซึ่งมันทดแทนกันไปในตัวได้ และการมีแผง 

โซลาร์เซลล์มันก็ยังท�าให้เรามีแหล่งเก็บพลังงาน
เผื่อในยามฉุกเฉินได้เหมือนกันในกรณีที่กลางคืน
ไม่มีทั้งแดดและลม ชุมชนจะได้มีทางเลือกต่อ
ระบบธรรมชาติที่เป็นอยู่มากขึ้นกว่าเก่าที่ต้องรอ
เสาไฟเพียงอย่างเดียว 

ผลิตไฟฟ้าพร้อมกับผลิตคุณภาพชีวิต
ให้ดีขึ้น

 อย่างน้อยชุมชนก็เห็นแสงสว่างแล้วนะและ
มันต่อยอดด้วยการน�ากระแสไฟฟ้าที่มีเนี่ยไปใช้
กับเครื่องทุนแรงอย่างเครื่องสูบน�้าขนาดเล็กได้ 
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 มีคนถามผมเยอะแยะนะว่าผมจบอะไร ผม 
จบ กศน. คือผมก็แสดงให้เห็นว่ามันท�าได้  
เพราะเทคโนโลยีส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นจาก
มหาวิทยาลัยหรือจากดอกเตอร์ ตรงนี้คือก�าแพง
กัน้ความคดิของคนในชมุชน แต่ถ้ามคีนใดคนหนึง่
ท�าลายก�าแพงนี้แล้วพิสูจน์ว่าคนธรรมดาอย่างเรา
ก็ท�าได้มันก็แค่นั้นเอง แต่มันก็จะมีข้อเสียถ้าเรา
อยากท�างานวิจัยมันต้องใช้สูตรเยอะซึ่งชาวบ้าน
ธรรมดาไม่มี มันเลยท�าไม่ได้ ดังนั้นการศึกษาจะ
ต้องเปลี่ยน ฝึกให้คนคิดเป็นชิ้นงานเหมือนชาว
ต่างชาตเิวลาท�าวทิยานพินธ์เขากท็�าเป็นชิน้งานไป

มีการกระจายความรู้ให้ชุมชน

 ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู ้ถ ่ายทอดกสิกรรม
ธรรมชาตแิละเทคโนโลยเีพือ่ให้เขาเข้ามาเรยีนรูใ้ห้

และยงัน�าไปใช้กบัเครือ่งมอืหนกัได้ เช่น เอาไปสบู
น�้าขึ้นมาจากบาดาล คือแปลงพลังงานไฟฟ้าให้
เป็นพลังงานรูปแบบอื่น และเมื่อเครื่องมือผลิต
ไฟฟ้าอยูใ่นทีแ่จ้งเนีย่ เมือ่คนในชมุชนเหน็เขากจ็ะ
รู้สึกว่าเรายังมีพลังงานให้ใช้อยู่นะ

อยากให้มีนักวิทยาศาสตร์ทางชุมชน
เยอะขึ้น

 เทคโนโลยี พลังงาน นิสัยคน ต้องเอามารวม
กันให้ได้ เหมือนเราก�าลังสะท้อนการท�ากังหันนา
เกลือ มันคือเทคโนโลยีผสานกับวิถีชีวิตคนในพื้น
ที่นั้นๆ เพราะฉะนั้นในประเทศไทยมีความหลาก
หลายของพืน้ทีแ่ละวถิชีวีตินัน้เยอะแยะเลย เครือ่ง
มือชิ้นหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกชุมชนทุก
สถานที่ คนที่จะเข้าใจเครื่องมือที่สุดก็คือ คนใน

ชุมชน เพราะฉะนั้นคนในชุมชนก็ต้องการนัก
วิทยาศาสตร์ที่พัฒนาเครื่องมือของตัวเองขึ้นมาที่
จะใช้ท�าตามยุคสมัยได้ ไม่ใช่เราต้องรอเครื่องสูบ
น�้าตลอดเวลา มันต้องเกิดการประยุกต์ระหว่าง
เทคโนโลยีกับวิถีชีวิตซึ่งทุกวันนี้สังคมไทยมัน
เปลี่ยนไป ไม่ใช่สังคมเก่าแต่เป็นสังคมใหม่ซึ่งยัง
ไม่มีเทคโนโลยีรองรับเป็นของตัวเองเลย เพราะ
ฉะนั้นเราต้องการคนในพื้นที่ที่ เข ้าใจชีวิตใน
ปัจจุบัน เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ตื่นตี 5 แบบสมัยก่อน 
เดี๋ยวนี้เราตื่น 8 โมง มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ นี่คือ
ชีวิตสมัยใหม่ ดังนั้นเราต้องการนักวิทยาศาสตร์
ที่พัฒนาเทคโนโลยีตรงจุดนี้ขึ้นมาให้เข้ากับสิ่งที่
เราเป็นอยู่ในปัจจุบัน

ต้องปลูกฝังให้ชุมชนเชื่อมั่นว่าท�าได้
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  เราต้องติดอาวุธให้
ประชาชนนั่นคือความรู้
ที่สามารถน�าไปพัฒนา

ใช้ต่อได้

เห็นและสนับสนุนทุกเรื่องที่เขาอยากท�า เป็นการ
เสรมิอาชพีและเพิม่รายได้โดยใช้แนวคดิเศรษฐกจิ
พอเพียงเข้ามามีส่วนร่วม อย่างเช่น การสอนสาน
กระเป๋าหรอืตะกร้า ส่วนใหญ่เป็นผูส้งูอายทุีเ่ข้ามา
เรยีนรู ้โดยทีเ่ราไม่ได้คดิค่าใช้จ่ายอะไร รวมไปถงึ
พวกเครือ่งเทคโนโลยขีองเราต่างๆ ยงัมผีลติภณัฑ์
เครื่องดื่มน�้าฟักข้าวที่เป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่
ท�ารายได้ให้คนในชุมชนได้เหมือนกันแต่ก่อนเรา
ใช้คนบรรจภุณัฑ์แต่เดีย๋วนีค้วามต้องการมนัเยอะ
ขึน้เพราะเราจดัสนิค้านีเ้ข้าสูต่ลาด OTOP เลยต้อง
หันมาใช้เครื่องยนต์แทน โดยมากพวกงานฝีมือ
และการเกษตรจะเป็นคุณแม่ผมที่ดูแลเพราะท่าน
ชื่นชอบทางนี้มาก ส่วนผมก็จะดูอะไรที่เป็น
เทคโนโลยีไปซึ่งเป็นวิธีที่เรียนรู้ไปด้วยกัน

ติดตามผลของการเรียนรู้

 ประมาณ 10-20 เปอร์เซน็ต์ ถอืว่าอยูใ่นเกณฑ์
ที่ดีนะเพราะผมตั้งเป้าว่ามีร้อยคนหวังว่าให้ได้ซัก
คนเดยีวแต่อาศยัจ�านวนมากเข้าว่า เพราะคนหนึง่
คนเขาสามารถน�าไปต่อยอดให้กบัคนอืน่ๆ ได้ ให้
มันเหมือนเชื้อโรคแพร่กระจายไป เดี๋ยวนี้คนเริ่ม
ท�าเยอะเหมือนกัน บางคนก็ส่งลูกมาศึกษา แต่ใช่
ว่าท�าแล้วจะอยู่รอดเพราะมันจะมีบางคนระหว่าง
ทางท�าแล้วเบื่อ ท้อแท้ก็มี ดังนั้นจะเหลือไม่กี่คน
ที่ท�าต่อ

ชุมชนเข้มแข็งจากสิ่งประดิษฐ์

 การสามารถท�าให้มวลรวมของประเทศมีทั้ง
พลังงานและอาหาร ไม่ให้ประชาชนอดอยาก มี
พลังงานเพียงพอใช้ ประเทศไม่ต้องเป็นหนี้ไม่ให้

เสยีเงนิตราต่างประเทศ ฉะนัน้เงนิทีจ่ะเข้ามาดแูล
สวัสดิการต่างๆ มันก็จะดีขึ้น ประชาชนมีเงินก็มี
ความรู้ นักการเมืองมาซื้อเสียงก็ไม่ได้ เพราะ
ประชาชนมเีงนิเพยีงพอทีไ่ม่ต้องไปรบัเงนิหนึง่พนั
บาทแล้วเลอืกคนขายเสยีงขึน้ปกครอง มนักจ็ะลด
เรื่องคอรัปชั่นได้ระดับหนึ่ง มันก็จะเป็นกระบวน
การกรองคนที่จะเข้าไปในการเมืองหรือในสภาดี
ขึ้น แต่ถ้าเราจน เงินแค่พันเดียวก็ซื้อเราได้ ชีวิต
เรามีค่าแค่พันเดียวเอง ทั้งประเทศแจกพันเดียว
ซื้อประเทศได้ 

แนวโน้มของพลังงานในอนาคต

 ในวันที่แหล่งพลังงานก�าลังจะหมดไป พลัง
งานใหม่ๆ ก็จะถูกผลิตมาทดแทนมากขึ้น แต่
ปัญหาคือ พลังงานที่ทดแทนได้ง่ายที่สุด เช่น น�้า 
ลม แดด ซึ่งมีมากเหลือเกินแต่เรายังจับไม่ได้
เพราะเทคโนโลยยีงัไปไม่ถงึ แต่ยงัคดิว่าสิง่เหล่านี้

คอื พลงังานทดแทนในอนาคตแต่ต้องมเีทคโนโลยี
มาแปลงเป็นพลังงาน ซึ่งประเทศเราต้องหาทาง
พฒันาสิง่เหล่านี ้ไม่เช่นนัน้ประเทศเรากไ็ด้แต่เป็น
ทาสทางความคิดของประเทศอื่นตลอดไป

เป้าหมายระยะยาว

อยากให้คนไทยได้เหน็เทคโนโลย ีได้ใช้และพฒันา
ต่อไปจากพื้นฐานที่เรามีอยู่

คนไทยมักไม่ค่อยนิยมของไทย

 คนต่างชาตสินใจของเราเพราะเขามองว่าเป็น
ของดี แต่พวกเราเองไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่เราเป็น 
เช่น วัฒนธรรม ไม่เช่นนั้นชาวต่างชาติไม่เดินเข้า
มาหาเราหรอก อยากให้เรามองว่าถ้าเราไม่ดีจริง
เราไม่อยูม่าเป็นพนัๆ ปีหรอก ทัง้เทคโนโลย ีความ
เป็นอยู่ ทุกอย่างที่เราพัฒนาขึ้นมาเอง เขาพร้อม
ทีจ่ะซือ้ของเรา แต่ถ้าเรามวัแต่ไปซือ้ของคนอืน่มนั
ท�าให้ปัญญาเราน้อยลง เราเห็นก�าไรระยะสั้นไป

แค่ส่วนต่างนดิหน่อยแต่สิง่ทีเ่สยีกบัประเทศเราคอื
ความไม่ฉลาดเกิดขึ้นกับประเทศเราทุกวัน

SE คือมาตรฐานต่อการประกอบธุรกิจที่
จ�าเป็น

 เรามีบทเรียนที่ท�าเพื่อตัวเองมาแล้วจนโลก
เละถึงทุกวันนี้ นี่คือบทเรียนในอดีตที่ท�าให้เกิด 
CSR และ SE ขึ้นมา นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้และตอน
นี้เราก�าลังหาทางออกให้กับโลก คิดว่า SE จะ
ตอบแทนให้กับคนที่ด ้อยโอกาสและสิ่งมีชีวิต 
ต่างๆ ทีอ่ยูบ่นโลกใบเดยีวกนัให้มคีวามสขุ มนัคอื
วิวัฒนาการของการท�าธุรกิจคือต้องนึกถึงสิ่งอื่น
มากกว่าตัวเอง 

ชื่อเจ้าของ : ยุทธการ มากพันธุ์

ก่อตั้ง : เดือนมีนาคม 2555

ลักษณะการให้บริการ : สอนชุมชน
สร้างเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
พลังงานธรรมชาติ

ทุนตั้งต้น : 1 ล้านบาท

ระยะเวลาคืนทุน : 1-2 ปี

ติดต่อ : 08-6336-1985
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นิมิตร พิพิธกุล

หุ่นสอนคน เชิดจิตใจ 
(หุ่นละครสายเสมา)

เชือ่ว่าผูใ้หญ่หลายคนในวนันีเ้คยเป็นเดก็มาก่อนและยงัเชือ่อกีด้วยว่าตอนเดก็ๆ พวก
เราคงชอบฟังนิทานก่อนนอนผ่านการเล่าจากพ่อแม่ที่จะได้ข้อคิดดีๆ ก่อนที่เราจะ
เคลิม้หลบัไปอย่างมคีวามสขุ แต่ส�าหรบัละครหุน่สายเสมานัน้กม็เีสน่ห์และแง่คดิผ่าน
การเล่าเรื่องที่น่าติดตามทุกฉากการแสดง หากคนไทยท่านใดที่ยังไม่เคยชมมาก่อน
ควรมาเยี่ยมชมที่แห่งนี้ ก่อนที่เราจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วไม่มีเรื่องราวจากนิทาน
ข้อคิดดีๆ ผ่านละครหุ่นสายเสมา

เริ่มต้นจากความสนใจ

 “คณะหุ่นสายเสมาตั้งมาได้ 8 ปีแล้ว จุดเริ่ม
ต้นมาจากมีน้อง 2 คนสนใจการท�าหุ่นแล้วก็ไป
เล่นตามถนน แต่มันด�ารงอยู่ไม่ได้ เราเคยท�า
ละครเวทีมาก่อนเป็นละครเล็กๆ ซึ่งมันอยู่ไม่ได้ 
แต่มาถึงจุดๆ หนึ่งเราก็มานั่งคิดว่าเราจะรักษา
ความฝันของเราได้ยงัไง ละครทีเ่ราท�ากเ็ป็นละคร
เพือ่สงัคมอยูแ่ล้ว เราเลยตดัสนิใจท�าบ้านของเรา
ให้เป็นพื้นที่ศิลปะ เพราะเราคิดว่ามันไม่มีวันล่ม

 “มนัอยูท่ีแ่รงบนัดาลใจคอืเราต้องดกู่อนว่าช่วง
นี้เราสามารถหยิบเรื่องอะไรมาพูดได้บ้าง เช่น 
เหตุการณ์สังคมสื่อที่ท�าให้เด็กหลงเชื่อ หรือม็อบ 
เรากเ็อาสดุสาครมาเล่าว่าจงใช้วจิารณญาณในการ
เชื่อ ปรุงเรื่องเพิ่มเรื่องเข้าไปหน่อย ให้เด็กดูแล้ว
ท�าความเข้าใจได้ผ่านวรรณกรรม”

คาดหวังต่อการเปลี่ยนแปลง

 “คาดหวงั เราคดิว่าคนดไูด้นะ เพราะคนดเูขา
ตอบประเด็นเนื้อหาเราได้ คือทุกครั้งที่การแสดง

แน่นอน เพราะเรามีพื้นที่ของเรา”

ท�าด้วยความรัก

 “เรารักเรื่องหุ่นอยู่แล้วสมัยเรียนธรรมศาสตร์ 
เราคิดว่าหุ่นตอบโจทย์ตั้งแต่แรก ตอบโจทย์เรื่อง
การลดต้นทุนการผลิต เพราะมันเป็นโปรดักชั่น 
ขนาดเล็ก ตอบโจทย์เรื่องที่เรารักศิลปะ เราเรียน
ทางด้านภาษาไทย แล้วเรากค็ดิว่าเรามเีรือ่งความ
คิด และวรรณกรรมหลายอย่างที่เราอยากจะ
สือ่สาร แล้วกเ็นือ้หาเชงิสงัคม กค็ดิว่ามนัสามารถ

ต่อยอดการท�าตรงนี้ได้”

ท�าไมต้องเสมา

 “ชื่อเสมา มาจากใบเสมา เราแต่งขึ้นมา 
จากจินตนาการว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ 
ปรินิพพานไปแล ้ว แล ้วยังไม ่ได ้สังคายนา 
พระไตรปิฎก มันก็คงเป็นยุคมืด จึงมีนักรบ 
คนหนึ่งที่ เจอกับเด็กซึ่งอยากไปบวชกับพระ- 
พุทธองค์ แล้วทั้งคู่ก็แสวงหาว่าอะไรคือธรรมะ ก็
ต้องต่อสู้กับมารกับสิ่งไม่ดีก็เป็นจินตนาการไป  

ค�าว่าเสมา แปลว่าขอบเขตที่ป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดี
เข้ามาสูว่ดัวาอาราม ดงันัน้ละครทีเ่ราท�ากม็เีนือ้หา
ที่ป้องกันสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้ามาถึงตัวเด็ก เรื่องของ
จริยธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ”

สร้างวิชาชีพ

 “คนในชมุชนแถวนีเ้ขาสนใจอยากมาเรยีนเรา
ก็ให้มาเรียน ถ้าเขาสนใจจริงๆ เพราะสิ่งเหล่านี้
มันก็คือวิชาชีพ แต่ต้องมีเงื่อนไขว่าชอบไหม รัก
ไหม อย่างบางคนมานั่งรอหน้าบ้านนานมากเพื่อ

ขอพบผม พอเจอดใีจมากบอกว่าอยากมาเรยีนท�า
หุ่นเพื่อเอาไปขาย ซึ่งมันไม่ใช่ เราคิดว่าเราไม่
อยากให้ท�าหุน่ไปขายแต่เราอยากให้ท�าหุน่ไปเล่น
แล้วมีรายได้จากการเล่น เพราะถ้าคุณเอาไปขาย
ก็กลับมาเหมือนเดิมที่ต้องกลับมาอนุรักษ์ หุ่นจะ
ไปอยู่ในตู้ ซึ่งมันเป็นทัศนคติไม่เหมือนกัน เราไม่
ได้มรีายได้อย่างเดยีวแต่ต้องท�าหน้าทีใ่ห้ศลิปะยนื
หยัดได้ด้วย”

การเสนอประเด็น
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จบลงเราก็จะเข้าไปคุยกับคนดู มันเป็นโรงละคร
แบบเป็นกันเอง เป็น Community เป็นพื้นที่เรียน
รู้ร่วมกัน มันถือเป็นการประเมินสรุปร่วมกันต่อ
การได้ความคิดกลับไป”

ความยั่งยืนของพื้นที่ละครหุ่นสายเสมา

 “มันคือพื้นที่ที่มันสนับสนุนกันและกัน ความ
เป็นชมุชน ซึง่บางคนกบ็อกว่าไม่มอือาชพีเลยเป็น
ละครชุมชน ซึ่งเราก็โกรธนะเพราะอย่าลืมว่าคุณ
ก็เติบโตมากับชุมชนเหมือนกัน เติบโตจากการ
เรยีนรูด้้วยชมุชนเหล่านี ้ไม่ใช่ว่าจะมาอวดอ้างการ
จบจากสถาบันอื่นๆ จริงอยู่ที่สถาบันสอนคุณ แต่

คนในชมุชนท�าให้คณุโตขึน้ เพราะฉะนัน้ชมุชนมนั
ต่อยอดและยั่งยืน มันเป็นครอบครัว” 

เป้าหมาย

 “ตั้งเป้าว่าจะขยายไปอีก 6 ที่ คือ บุรีรัมย์ 
กาญจนบุรี โคราช เป็นต้น คือผมมองหลายๆ 
อย่างว่าเริ่มชรากันแล้วต้องมีคนที่ต ้องขยาย 
ต่อไป เราเลือกพื้นที่เหล่านี้เพราะเป็นพื้นที่บ้าน
เกิดของคนในคณะเราหลายคน เราจะรู้ว่าแต่ละ
ที่มีเจ ้าภาพดูแลที่จะเติบโตเหมือนเขายี่สาร  
คือเขาสามารถน�าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตรงนั้นมา

สื่อสารผ่านตัวละครได้ เป็นกระบอกเสียงผ่านหุ่น 
เพราะเขาเห็นต้นแบบจากเรา”

ทุนจาก สกส.

 “ตั้งใจจะต่อยอดในพื้นที่กรุงเทพฯ เนื่องจาก
ว่าเป็นพื้นที่ที่เราตั้งใจจะแผ่ขยายครอบคลุม เรา
เลือกพื้นที่ในเขตหลักสี่ เป็นแหล่งเรียนรู้ในเขต
และสามารถร่วมกับโรงละครและโรงเรียนอื่นๆ  
ได้ เพราะมบีางโรงเรยีนกม็โีรงละครเลก็ๆ เหมอืนกนั 
ฉะนั้นถ้าตรงนี้ติดมันก็ถือเป็นความยั่งยืนเหมือน
กันทั้งในเมืองและชนบท พอถึงเวลามันจะสร้าง
เครอืข่ายเอง พอมนัขยายมนัจะเกดิการเรยีนรูร่้วม

กัน สร้างชุมชนร่วมกัน สร้างประเด็นสาระดีๆ 
ร่วมกัน ขับเคลื่อนทางความคิดของสังคมร่วมกัน 
มันก็จะไปได้”

คนรุ่นใหม่กับหุ่นเสมา

 “มันเกี่ยวกับรากฐานเราด้วยนะ แก้ยากนิด
หนึ่ง เรามีรากเป็นแบบอนุรักษ์คลาสสิคกับงาน
สมัยใหม่ ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าพอเราพูดเรื่องศิลปะ
เรามักจะพูดแต่เรื่องอนุรักษ์ สมมติดนตรีไทย
อนุรักษ์ไว้นะ จริงๆ ซอ พิณ มันคือเครื่องดนตรี 
(Instrument) ไม่งัน้ เชลโล่ ไวโอลนิ กเ็ป็นของเก่า
ทีต้่องอนรุกัษ์ส ิฝรัง่ไม่เคยพดูว่าอนรุกัษ์นะเขาเล่น

ชื่อเจ้าของ : นิมิตร พิพิธกุล  

ก่อตั้ง : 10 เมษายน 2547  

ลักษณะการให้บริการ : สร้างสรรค์
และพัฒนาศิลปะการแสดงหุ่นสาย
ไทย โดยน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวฯ มาเป็นหลักยึดในการท�างาน

ทุนตั้งต้น : 300,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน : 3 - 4 ปี

ติดต่อ : 08-5148-3338

เพราะเป็นเครื่องดนตรี ฉะนั้นท�าให้มันเป็นเรื่อง
ปกติ กรณีหุ่นเหมือนกันคุณไปแบ่งแยกว่าเป็นหุ่น
อนุรักษ์ที่ต้องดูแลมันท�าให้โลกสองโลกแยกกัน 
ท�าให้มันไม่ร่วมสมัย คุณควรเลิกพูดถึงเรื่องอายุ
ของมัน” 

    เด็กคือผู้ใหญ่ตัว
เล็ก แล้วเรามีความเชื่อ
อย่างหนึ่งว่าคุณไม่จ�า
ต้องท�านิทานให้เด็กดู

อย่างเดียว

CLEAR-CUT
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ธนา กิติศรีวรพันธุ์

ฝึกสมองเพื่อสังคม 
(Brain Sport)

การพัฒนาของมนุษย์ขึ้นอยู่ต่อปัจจัยใดบ้าง แต่ละคนอาจมีค�าตอบที่ไม่เหมือนกัน 
บางคนคดิว่าเป็นเรือ่งการศกึษา บางคนบอกว่าประสบการณ์การท�างาน และถ้ามคีน
บอกว่าเล่นเกมละคุณจะเชื่อไหม เกมกิจกรรมธรรมดาๆ ที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรมาก
ก็สามารถพัฒนาทั้งจิตและสมาธิได้เป็นอย่างดี เชื่อว่าเมื่อคุณลองแล้วสมองทั้งสอง
ซีกที่เราใช้กันได้ไม่พอดีนักจะส่งสารบางอย่างให้คุณรู้สึกพิเศษแบบที่ไม่เคยเป็นมา
ก่อนเลยทีเดียว 

ทุกอย่างเริ่มขึ้นได้เพราะสนใจกีฬาตั้งแต่
เด็กๆ

 “ปกติเป็นคนชอบเล่นกีฬา เรียนด้านพละ
ศึกษาและมีโอกาสมาอยู ่ในส่วนภูมิภาคต่าง
จงัหวดั เหน็เดก็ด้อยโอกาสเยอะขาดอปุกรณ์ขาด
ความรู้อะไรต่างๆ แต่โดยเนื้อแท้ของพวกเขาคือ 
มร่ีางกายด ีซึง่เดก็ต่างจงัหวดัสามารถเตะฟตุบอล
ในนาก็ได้โดยคนทั่วไปเตะไม่ได้ เตะแล้วข้อเท้า
พลกิเลยนะ มนัใช้ Coordination เป็นเรือ่งพเิศษ

และอกีบทบาทของการพฒันาองค์กรผมไม่ใช้การ
แข่งเดินแรลลี่นะ แต่ใช้กิจกรรมนี้แหละ” 

ใช้กับเด็กออทิสติกอย่างเดียว

 “ไม่ใช่ กิจกรรมตรงนี้ตามความตั้งใจคือ ถ้า
เป็นเด็กอายุ 6-12 ปีจะเป็นการพัฒนาสมองทั้ง
สองซีกของพวกเขา แต่ถ้าเป็นคนทั่วไปก็คือการ
ออกก�าลงักาย เพราะส่วนมากคนเขยีนมอืขวาถ้า
ไม่เจ็บเสียก่อนก็คงไม่ใช้มือซ้าย จริงๆ เราต้อง
ฝึกกล้ามเนื้อและระบบประสาทนะ และเราค่อย
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แต่เขาไม่ได้รบัการฝึก แต่ถ้าเขาได้รบัการฝึก การ
พฒันาของเขาจะสงูขึน้ นัน่คอืประเดน็ทีท่�าให้ผม
สนใจ”

ลงมอืท�าด้วยตวัเองเลยทัง้ๆ ทีไ่ม่ต้องกไ็ด้

 “นัน่เป็นตวัส�าคญัเลย ผมได้หลกัคดิ 5 D คอื 
Dream , Dig , Design , Decide และ Do it 
Now เป็นปัจจัยส�าคัญที่ผมท�ามาตลอด และในปี 
2550 ได้น�าเสนอ Round Table Ball เป็นตัว
ประเดน็ เป็นกฬีาทีใ่ช้ทกัษะทางด้านสมอง ความ

คดิ ในอเมรกิาเขาสนใจเรือ่งพวกนีม้านานแล้วแต่
ไม่มีการท�าออกมาเป็นหลักสูตร”

Round Table Ball

 “ไม่มกีตกิาไหนบงัคบัให้เล่นข้างไม่ถนดัแต่อนั
นี้บังคับ เราพัฒนาจากกิจกรรมไปสู่กีฬา ตอนนี้
ได้รับความสนใจจากอเมริกา เขาบอกไม่เคยเห็น
และมองต่อยอดไปว่าเหมาะแก่คนพิการสมอง 
เป็นเรื่องส�าคัญมากๆ ถ้าเด็กพัฒนาถึงขั้นสูงสุด
แล้วเราไม่ต้องไปสอนมากเขาจะรู้จากตัวเขาเอง 

มามุ่งที่เด็กออทิสติก แต่ไม่ได้ไปแย่งคนไข้จาก
แพทย์อะไรนะ แต่จะไปให้ความรู้ผู้ปกครองหรือ
ครูผู้ฝึกเด็กออทิสติก เมื่อรู้ตั้งแต่แรกเราต้องท�า
กิจกรรมให้เขาเห็น อุปกรณ์ทุกอย่างเป็นเรื่องของ
สมองทั้งหมด เช่น การโยนบอลสองลูก สามลูก 
หรือหมุนห่วงที่ติดไฟเอาไว้เพื่อเขาจะได้โฟกัสไฟ
และท�าให้สมองท�างานอยู่ตลอด สมองซีกซ้ายซีก
ขวาจ�าเป ็นต ้องท�างานกับการมองเห็นและ
จินตนาการ มันเป็นการขับเคลื่อนให้ตรงจุด

สนับสนุนได้”

ต้องสอนผ่านผู้ปกครอง

 “มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าตอนนี้ เด็ก 
ออทิสติกและเด็กสมาธิสั้น มีอยู ่ ในจ�านวน 
1,469,400 คน มีโรงเรียนคู่ขนานที่เปิดโอกาสให้
เด็กออทิสติกเข้าไปเรียนได้มีอยู่แค่ 300 โรงเรียน
จาก 40,000 แห่ง แสดงว่าครูไม่รู ้วิธีการซึ่ง
กิจกรรมทั้งหมดนี้ครูควรจะรู้ เนี่ยเป็นตัวส�าคัญ
และเป็นเรื่องดีมากๆ เราอาศัยงานวิจัยต่อการน�า
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 เรามองถึงอนาคตที่จะ
เกิดปัญหาขึ้นเราเลย
หยิบปัญหาที่จะเกิดมา

จัดการ

ไปต่อยอดทีห่ยบิมาใช้ในการพฒันาเครือ่งมอืทีส่่ง
ผลต่อสมอง เราจะไม่ได้บอกว่ามันดีอย่างไรต่อ
บุคคลภายนอกเพียงแค่อยากให้มาลองพิสูจน์ดู 
เช่น จักรยานล้อเดียว มันเป็นเรื่องของการสร้าง
ความสมดุล ถ้าคุณไม่มีสมาธิคุณไม่มีสิทธิ์ขี่
จักรยานล้อเดียวได้เลยนะ”

300 จาก 40,000 มันห่างกันมาก

 “ผมก�าลังท�างานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมพวกนี้
และตั้งใจจะไปสัมภาษณ์ รัฐมนตรีกระทรวง
ศกึษาธกิาร, รฐัมนตรกีาระทรวงการท่องเทีย่วและ

เรื่อยๆ ทั้งหมดที่ท�ามาไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องการ
เน้นก�าไรอะไรมาก เพราะผมอายมุากแล้วเรือ่งเงนิ
คงไม่ใช่สิง่ส�าคญัมากเท่ากบัการคนืก�าไรสูส่งัคม”

ทุนจาก สกส. คุณอยากน�าไปท�าอะไรต่อ

 “ต้องการน�ากจิกรรมนีข้ยายไปทกุภาค ถ้ามนั
ใช่เรากจ็ะขยายฐานให้มนักว้างขึน้เพราะตอนนีค้น
จ�านวนนี้เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นออทิสติกหรือเด็ก
สมาธิสั้น”

ความคาดหวังต่อเด็กที่เล่นกิจกรรมนี้

 “ผมเชื่อว่าสังคมไทย ต้องการเด็กที่คิดเป็น 

ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็น ถ้าสมองข้างขวาไม่พัฒนา
เขากไ็ม่กล้าแสดงออก อาเซยีนเปิดเรากไ็ม่กล้าไป
ต่างประเทศ ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ นี่คือสิ่งที่
เกิดขึ้นเพราะเราฝึกกันมาอย่างนั้น ต้องกล้า ต้อง
มีจินตนาการ ที่ผมมาเป็น SE ได้เพราะผมมี
จินตนาการที่จะเกิดขึ้นในสังคม เราเชื่อว่า Know 
How ตรงนีม้นัเป็นสิง่ใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ในสงัคม” 

ชื่อเจ้าของ : ธนา กิติศรีวรพันธุ์

ก่อตั้ง : ปี 2554

ลักษณะการให้บริการ : ด�าเนิน
ธุรกิจทางด้านกิจกรรมบันเทิง
ทางการศึกษาโดยการพัฒนาสมอง 
และสุขภาพ ของเด็กไทยเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในด้านการเคลื่อนไหวที่
สมดุล ระหว่างสมองซีกซ้ายและซีก
ขวา  

ทุนตั้งต้น : 1 ล้านบาท

ระยะเวลาคืนทุน :  3-5 ปี

ติดต่อ : 02-521-4207, 081-670-
3381

กีฬา ที่จริงมันเป็นการผลักดันเข้าไปเพื่อสร้างผล
ตอบรับกลับมาต่อกิจกรรมทางด้านนี้ว่ามันมีจริง
หรือ”

มองว่า Brain Sport ถือเป็น SE รูปแบบ
หนึ่ง

 “เด็กไทยไม่ได้มีการฝึกทักษะตรงนี้อย่างทั่ว
ถึง เราก็เลยมองว่ามันมีประโยชน์มากต่อตัวเด็ก
และสงัคมในอนาคตด้วย กจิการเรากเ็ลยเริม่ด้วย
การมองถึงสังคมโดยน�ารายได้จากการขาย
อุปกรณ์ Brain Sport ไปแจกจ่ายให้ตามโรงเรียน

ชนบทต่างๆ ที่เขาขาดแคลนจริงๆ ส่วนกิจการ
ของเราก็พยายามจะยืนอยู่ให้ได้ไปพร้อมๆ กับ
การช่วยเหลือสังคมอย่างเด็กออทิสติกหรือเด็ก
ด ้อยโอกาสซึ่งข ้อดีของเด็กเหล่านี้ก็คือจะมี
พัฒนาการทางสมองสามารถเป็นนักกีฬาที่ดีหรือ
มีทักษะความคิดในการท�างานที่มีคุณภาพได้ เรา
จะมีการติดตามโรงเรียนต่างๆ ที่เราได้แจกจ่าย
อุปกรณ์ไปพร้อมกับการสอนว่ามีผลตอบรับเป็น
อย่างไร อุปกรณ์ขาดตกบกพร่องอะไรหรือเปล่า 
ซึ่งเราพยายามที่จะสนับสนุนตรงนี้ให้มันขยายไป
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 ไอศกรีม Farm สุข by Scoop the love
 ใครจะไปเชื่อว่าของหวานเย็นอย่างไอศกรีมจะช่วยเหลือสังคมได้ แต่ไอศกรีม Farm สุข by scoop the love ได้พิสูจน์ว่าธุรกิจของเขาสามารถ
เปลี่ยนแปลงสังคมได้ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการไปท�าไอศกรีมให้เด็กๆ ที่บ้านแรกรับและได้เห็นปัญหามากมายจึงท�าให้มองเห็นโอกาสในการช่วย
เหลือผ่านไอศกรีมที่เป็นโครงสร้างธุรกิจให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง, มีรายได้จากทักษะการท�าไอศกรีม และเพิ่มการตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองให้เด็กและ
บุคลากรในบ้านแรกรับ, ผู้ถือหุ้น, ผู้บริโภค และผู้คนในสังคม โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่จะกระจายการผลิตไปยังบ้านแรกรับอื่น , ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 
100% โดยผ่านคนกลางน้อยที่สุดและกระตุ้นให้เกิดปริมาณคนท�าธุรกิจเพื่อสังคมมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาสังคมในด้านอื่นๆ นอกจากนี้ใครสนใจอยากร่วม
เป็นหุ้นส่วนธุรกิจพัฒนาเพื่อสังคมประเภทนี้ก็สามารถเข้าร่วมเป็นเจ้าของได้เช่นกัน

ติดต่อ : 08-3137-9705

 ร้านอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ Brown rice / Organic bistro
 สุขภาพยังคงเป็นเรื่องส�าคัญที่ทุกคนยังให้ความสนใจ รวมถึงกิจการเพื่อสังคมอย่าง ร้านอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ Brown rice / Organic bistro 
ที่มองเห็นช่องโหว่ต่อการบริโภคของคนในปัจจุบันที่ถูกบีบทั้งเวลาและทางเลือกต่อการเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพที่เมื่อมองเข้าไปลึกๆ แล้วผู้บริโภคอาจ
มีคุณภาพชีวิตที่ย�่าแย่หากสุขภาพที่เป็นหลักในการด�าเนินชีวิตได้ทรุดลงและอาจต้องมีค่าใช้จ่ายต่อการรักษาตามมาเป็นผลกระทบของกระบวนการลูกโซ่ 
ดังนั้น ร้าน Brown rice / Organic bistro จึงอยากให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีด้วยอาหารจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เจือปนด้วยสารเคมี รวมถึงที่ร้านนี้ 
ยังบริการรับจัดอาหารส่งด้วยปิ่นโต เพื่อลดปัญหาการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมอีกด้วย และต้องการเป็นแบบอย่างในการด�าเนินกิจการเพื่อสังคมและ
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านอาหารมังสวิรัติเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวของร้านร้าน Brown rice / Organic bistro ในอนาคต

ติดต่อ : 08-7324-9728

 Love Dance
 การออกก�าลังกาย เป็นสิ่งที่สุขภาพทางร่างกายยังคงต้องการอยู่เสมอโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ต้องการพื้นที่การแสดงออกด้วยการเต้นท�าให้  
Love Dace มองเห็นถึงพื้นที่การแสดงออกเป็นสิ่งส�าคัญ Love Dance จึงเกิดขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่การออกก�าลังกายให้กับเด็กและเยาวชน ด้วยศิลปะ 
การเต้น ซึง่น้องๆ สามารถใช้บรกิารได้ในราคาไม่แพง อนัจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาทางสงัคมให้กบัเยาวชน อาท ิการตดิเกม ยาเสพตดิ เพศ และสขุภาพ 
พร้อมสร้างอาชีพให้กับนักเต้น โดยมรีปูแบบการสอนอยูท่ีศ่นูย์สขุภาพและกจิกรรมเยาวชนโคราช  (K-TOWN) สอนเต้น และบริการห้องซ้อมเต้น และจัด
กิจกรรมการแข่งขันเต้นระดับนานาชาติ ซึง่หวงัว่าโครงการนีภ้าครฐัจะเข้ามาสนบัสนนุให้ใหญ่ทีส่ดุในภาคอสีานพร้อมกบัการเตบิโตไปสูร่ะดบันานาชาตอิกีด้วย

ติดต่อ : 04-4268-699

CLEAR-CUT ภาคผนวก-หมวดการเรียนรู้ ภาคผนวก-หมวดสุขภาพ CLEAR-CUT

 AHEAD WAY CO., LTD.
 โมเดลของธุรกิจสื่อส่วนใหญ่มุ่งเน้นผลิตสื่อที่ผู้บริโภคสามารถเสพได้อย่างรวดเร็วแต่ขาดคุณค่า ท�าให้ผู้รับชมสื่อไม่มีทางเลือกมากนักที่จะได้รับชมสื่อ
ที่มีสาระและบันเทิงอย่างสร้างสรรค์ บริษัท อะเฮด เวย์ จ�ากัด จึงเกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งที่มีประสบการณ์ทางด้านสื่อสารมวลชนมา
ก่อนและรวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีตามความฝันที่ตั้งไว้ด้วยการผลิตรายการที่มีเนื้อหาสาระ ดูสนุก มีเอกลักษณ์ มีเนื้อหาที่สามารถช่วยกระตุ้นและ
เปลี่ยนแปลงสังคมได้ อาทิเช่น รายการ ดอนดินดี น�าเสนอสาระเกี่ยวกับการจัดการการใช้ที่ดิน เป็นแหล่งอาหารที่ยั่งยืน และการอยู่ร่วมกันในชุมชน, 
รายการเด็กอาร์ต เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ศิลปะส�าหรับเด็ก เป็นเวทีแสดงความสามารถทางศิลปะ เป็นต้น โดย อะเฮด เวย์ มีเป้าหมายระยะยาวต่อการสร้าง
เครือข่ายความคิดสร้างสรรค์ ที่มีส่วนช่วยผลิตสื่อสร้างสรรค์เนื้อหา ที่มีคุณค่าในวงการสื่อสารมวลชนและสังคมต่อไป  

ติดต่อ : 0-2931-1444, 08-7498-4040

 Children mild & Child Gallery
 เยาวชนทีเ่ราเรยีกว่า ‘เดก็ชายขอบ’ ถอืเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัของประเทศชาต ิแต่ยงัมเียาวชนอกีหลายชวีติทีอ่ยูใ่นสภาวะล�าบากและขาดการดแูลจาก
สังคม โครงการ “Children mild & Child Gallery” จึงต้องการช่วยเหลือเยาวชนโดยการน�าศาสตร์ศิลปะเข้ามาช่วยเหลือบ�าบัดฟื้นฟูเยียวยาจิตใจและ
สร้างทักษะงานศิลป์ เพื่อสร้างรายได้จากโครงการนี้ เช่น ภาพวาดโปสการ์ด, กระถางเพนท์ เป็นต้น โดยโครงการนี้หวังว่าจะเป็นส่วนที่จะช่วยลดเหตุ
อาชญากรรมในสังคมและท�าให้เยาวชนรู้สึกมีคุณค่าต่อตัวเองและผลงานที่ท�าจากงานศิลปะไปในตัว โดยมีเป้าหมายระยะยาว คือการเปิดสถาบันศิลปะ
บ�าบัดและแกลอรีภาพวาดเด็กชายขอบ ถือเป็นโครงการดีๆ ที่น�าศาสตร์ศิลปะมาช่วยเหลือสังคมได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

ติดต่อ : 08-1584-3538 

 Green Wish (Life Leaning Center)
 บริษัท กรีนบลิส จ�ากัด เล็งเห็นถึงสุขภาวะที่ดีที่จะเป็นพื้นฐานต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะปัจจุบันเราก�าลังเผชิญกับวิกฤตสุขภาพในหลายมิติ  
ทั้งในเชิงกายภาพ และจิตวิญญาณ เนื่องจากวิถีชีวิตที่ต้องเร่งรีบ แข่งขันและต่อสู้ดิ้นรน ท�าให้ไม่สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก  
กรีนบลิสจึงมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบองค์รวม หรือ Life Learning Center ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ดูงานในเรื่องเกษตรเชิงนิเวศ 
และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานของสังคมสุขภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 

ติดต่อ : 0-2939-8606, 08-3770-6339

 คิดได้ Kids ดี Media Gang
 คิดได้ Kids ดี Media Gang คือการรวมกลุ่มของเด็กที่รักการท�าสื่อเพื่อสร้างอัตลักษณ์และความเป็นชุมชนนิยมโดยผ่านเครื่องมือสื่อที่มุ่งเน้นไปยัง
เดก็ทีอ่ยูต่ามชนบท ทีข่าดโอกาสในการพฒันาทกัษะเสรมิศกัยภาพการผลติสือ่ให้มทีกัษะวชิาชพี ในการเป็นผูผ้ลติสือ่ทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม โดยทมีงานหวงั
ว่าโครงการนี้จะช่วยลดปัญหาเด็กและเยาวชน เช่นปัญหาเด็กติดเกม ตลอดจนพัฒนาให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้จนน�าไปสู่การสร้างรายได้ระหว่างเรียน 
โดยมีเป้าหมายในระยะยาวต่อการเป็นองค์กรหรือสถาบันผลิตเด็กสร้างสื่อคุณธรรม โดยมีเครือข่ายเด็ก คิดได้ KIDS ดี ในระดับภูมิภาค และมีบทบาทต่อ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน สาหรับผลิตสื่อเพื่อการพัฒนาชุมชน 

ติดต่อ : 08-9105-9536

 Chang Chang(e)
 สังคมจะงดงามเมื่อภาคธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม Chang Chang(e) จึงเกิดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาแก่เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายให้ได้
รบัโอกาสจากการสนบัสนนุโดยภาคเอกชนซึง่ควบคูไ่ปกบัการด�าเนนิกจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์แก่สงัคม  นอกจากนีย้งัได้ให้ความส�าคญัต่อสิง่แวดล้อมและ
การอนุรักษ์คุ้มครองช้างไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมือง ผลจากการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นพลังสาคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เรื่องช้างไทยให้หลาก
หลายเพิ่มมิติเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การรับรู้ของสังคมให้เกิดกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมและเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการดูแลเด็กและเยาวชนที่พิการด้อย
โอกาสให้ได้รับการพัฒนา

ติดต่อ : 08-1799-8727

 Math Game Center
 การเรียนวิชาคณิตศาสตร์คงเป็นเรื่องสนุกมากขึ้น เมื่อธุรกิจเพื่อสังคมอย่าง Math Game Center น�าเกมการเล่นมาผนวกเข้ากับวิชาคณิตศาสตร์
หลังจากที่มักพบว่าเด็กเบื่อวิชานี้และมีความรู้สึกยาก รวมถึงการตั้งค�าถามต่อประโยชน์ในการน�าเอาใช้ในชีวิตประจ�าวัน  โดยการน�าเกมมาใช้เป็นตัวสื่อ
กลางระหว่างเด็กและคณิตศาสตร์ท�าให้หลายโรงเรียนเริ่มสนใจและซื้อเกมประเภทนี้น�าไปสอนให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาสมองและการเรียนรู้ผ่านความ
สนุกสนานได้อย่างน่าสนใจ โดยเป้าหมายของโครงการนี้คือ การน�าแผนธุรกิจประเภทนี้ส่งออกไปไกลถึงต่างประเทศเลยทีเดียว 

ติดต่อ : 08-1732-1572
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CLEAR-CUT ภาคผนวก-หมวดอาหาร ภาคผนวก-หมวดสิ่งแวดล้อม CLEAR-CUT

 ตลาดนัดพืชผักป่า และสมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้
 ตลาดนัดพืชผักป่าและสมุนไพรพื้นบ้านภาคใต้ คือชื่อเต็มของโครงการที่จะท�าให้ผู้บริโภคและชุมชนแข็งแรงไปพร้อมๆ กับคุณสมบัติของผักป่า จุด
รเิริม่เกดิจากกระแสบรโิภคนยิมในปัจจบุนั ท�าให้พชืผกัท้องถิน่และพชืสมนุไพรทีบ่รรพบรุษุเคยพึง่พาก�าลงัจะถกูลมืและสญูหาย จนคนรุน่ใหม่ไม่รูป้ระโยชน์
และคุณค่า จึงท�าให้เกิดธุรกิจเพื่อสังคมทางด้านนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการบริโภคไปพร้อมกับการสร้างรายได้ต่อสังคมทางภาคใต้ ที่จะมีความเป็น
อยูท่ีด่ขีึน้ไปพร้อมกบัการอนรุกัษ์ผกัป่าและสมนุไพรพืน้บ้านไม่ให้สญูหาย โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้ชาวบ้าน เกษตกร เข้าใจถงึโครงการทีต่ัง้ขึน้ด้วยความเข้าใจ
และก่อให้เกิดความร่วมือ และท�าให้พวกเขารู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของโครงการที่สามารถร่วมกันสร้างแบรนด์ตลาดนัดพืชผักป่าขยายเข้าไปสู่ในตลาดอื่นๆ 
ได้อีกในระยะยาว

ติดต่อ : 08-1443-8759

 ศนูย์รวบรวมและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์การเกษตรปลอดสารพษิ 
ทววีฒันาและเครอืข่าย
 จากแนวคิดประชากรเพิ่มมากขึ้น  พื้นที่ในการปลูกพืชผักและผลไม้ใน กทม. และปริมณฑล น้อยลง ท�าให้คุณณัฏฐพล ของสิริวัฒนกุล จัดตั้งกิจการ
เพื่อสังคมอย่าง ผักปลอดสารพิษเขตทวีวัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสารพิษตกค้างในพืชผักที่ผู้บริโภคไม่รู้ ซึ่งกิจการนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงและเข้าใจ
ผักปลอดภัยจากสารพิษมากขึ้น นอกจากนี้ยังต้องการให้เกษตรกรมีความรู้จากผักปลอดสารพิษและมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมองถึงประโยชน์ที่สังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อมจะได้รับจากกิจการนี้ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มเกษตรผู้ปลูกพืชผักและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ  ตัวแทนขายผัก และผู้บริโภค มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยมีเป้าหมายต้องการจะเป็นผู้น�าตลาดสีเขียว (Green Market) ในระยะยาว 

ติดต่อ : 08-1278-5577

 บ้านต้นรักษ์สุขภาพ 
 ความต้องการให้เด็กด้อยโอกาสและผู้ว่างงานในชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และยังอยากที่จะเห็น
อาชพีเกษตรกรรมอยูคู่ก่บัชมุชนต่อไป บ้านต้นรกัษ์สขุภาพ จงึถอืก�าเนดิขึน้โดยคณุอญัชล ีโสดล�าพงึ โดยประกอบกจิการขายผลผลติทางการเกษตรทัง้แบบ
สดและแปรรูป เช่น เห็ดสด ผักสด ไข่ไก่ ข้าวกล้อง สลัดผัก/ผลไม้ ข้าวปั้น ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน เป็นต้น  รวมถึงการอนุรักษ์ เผยแพร่ สานต่ออาชีพเกษตร
ธรรมชาตแิละภมูปัิญญาท้องถิน่ให้คงอยู ่โดยมเีป้าหมายระยะยาว คอื มกีองทนุทีจ่ะสามารถช่วยเดก็ด้อยโอกาสได้ศกึษาต่อและมเีงนิทนุในการท�ากจิกรรม
เพื่อสังคมต่อไปอย่างมั่นคง 

ติดต่อ : 08-1002-7599

 วิสาหกิจชุมชนหมูหลุมอินทรีย์ ต.ดอนแร่ จ.ราชบุรี
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูหลุมอินทรีย์ ต.ดอนแร่ จ.ราชบุรี เกิดขึ้นจากการมองเห็นถึงผลกระทบของผู้บริโภคต่อการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่ม
ปรมิาณเนือ้แดงของสกุร ซึง่ท�าให้เกษตรกรผูเ้ลีย้งสกุรรายย่อยต้องล้มหายตายจากไปจากสาระบบการเลีย้งสกุรในจงัหวดัราชบรุ ี ท�าให้กลุม่หมหูลมุอนิทรย์ี
ต้องลกุขึน้มา เพือ่แสดงความรบัผดิชอบต่อการผลติเนือ้สกุรในแบบปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค พร้อมทัง้ผลติปุย๋ทีม่คีณุภาพจากมลูของสกุร ทีเ่ลีย้งด้วยกระบวนการ
เลีย้งหมหูลมุปลอดสารเคม ีช่วยให้ลดต้นทนุการท�าเกษตรของคนในชมุชนสร้างอาชพีทีม่ัน่คงให้เกดิขึน้ ซึง่ถอืว่าเป็นระบบการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและ
ปลอดภัย ทั้งนี้ยังมีเป้าหมายที่ต้องการจะส่งมอบเนื้อสุกรปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และ ช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยสามารถมีก�าไร อยู่ได้ในระยะ
ยาวและส่งเสริมองค์ความรู้ในการผลิตสุกรแบบธรรมชาติให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจ

ติดต่อ : 03-2207-386, 08-1857-3593

 กาแฟรักษาป่า
 ต้นกาแฟกลายเป็นพืชทางเศรษฐกิจระดับโลกในช่วงศตวรรษหลัง และยังช่วยให้เกษตกรและธรรมชาติอยู่คู่กันได้อย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดปลูกกาแฟ
อินทรีย์รักษ์ป่า ภายใต้กลุ่ม “กรีนเนท” ที่น�าโครงการของมูลนิธิสายใยแผ่นดินมาท�าหน้าที่สืบต่ออีกช่วงหนึ่ง โดยมีแรงบันดาลใจเพื่อปกป้องมิให้พื้นที่ป่า
ในประเทศไทยลดลงพร้อมทัง้ยงัให้เกษตกรยคุใหม่หนัมารูจ้กัการปลกูแบบอนิทรย์ีมากขึน้กว่าการใช้สารเคมทีีจ่ะสร้างผลกระทบต่อระบบนเิวศและยงัสร้าง
รายได้ให้แก่เหล่าเกษตกรได้ในราคาที่เป็นธรรมไปพร้อมกับการรักษ์ป่าควบคู่ไปด้วย โดยโครงการนี้มีเป้าหมายระยะยาวที่ต้องการเผยแพร่รูปแบบธุรกิจที่
สรา้งความสมดลุและการเกือ้กลูระหว่างเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ถอืเป็นมติใิหม่ของการทีผู่บ้รโิภคจะได้ดืม่กาแฟแบบชว่ยรักษาธรรมชาตไิปได้ใน
ตัวด้วย

ติดต่อ : 0-2277-9380-1, 08-1991-1533

 เกษตรอินทรีย์เพื่อวิถีชุมชน
 มรดกแห่งภูมิปัญญาชาวบ้านก�าลังหายไปเมื่อคนท้องถิ่นต่างแห่กันเข้าเมืองเพื่อหางานท�า กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนจึงเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชวีติชมุชนในชนบทให้หวงแหนท้องถิน่และใช้ชวีติต่อแนวทางเกษตรทีไ่ม่ท�าลายธรรมชาต ิโดยมเีป้าหมายต่อการน�าเอาสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีแนะน�าผ่านคน
รุ่นใหม่บนช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อตัวผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้ยอมรับจากผู้บริโภค กลุ่มเกษตรอินทรีย์หวังว่านี่จะ
เป็นทางเลือกที่จะท�าให้คนในท้องถิ่นมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานที่ตัวเองผูกพันบนระบบวิถีชุมชนที่เน้นให้เกิดความสมดุลและพอเพียง

ติดต่อ : 08-6324-6400

 ธนาคารขยะออมทรัพย์
 เปลี่ยนขยะในมือท่านให้เป็นเงินฝากที่ธนาคารขยะออมทรัพย์ แนวคิดของ “รวมมิตร2011” ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้ดีขึ้นโดยการใช้ขยะ
มูลฝอยเป็นตัวขับเคลื่อน โดยพลิกวิกฤตจากขยะล้นเมืองให้เกิดโอกาสการสร้างงาน เสริมรายได้ โดยมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะล้นเมืองร่วมกับ
ธนาคารขยะออมทรัพย์ ด้วยการเป็นสมาชิกและคัดแยกขยะแล้วน�ามาฝาก อีกทั้งคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขี้นพร้อมกับเป้าหมายในอนาคตด้วยการ
ขยายสาขาธนาคารขยะออมทรัพย์อีก 6 แห่ง พร้อมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ในแต่ละแห่ง อีกทั้งพัฒนาฝีมือแรงงานของชุมชน เพื่อส่ง
จ�าหน่ายในต่างประเทศ หรือเข้าโอทอป ภายใน 5 ปี ถือเป็นโครงการที่น่าสนใจต่อสภาวะที่โลกร้อนที่ก�าลังมีปัญหาอย่างมากทีดียว

ติดต่อ : 0-2642-8674, 08-1752-2443

 ร้านจ�าหน่ายอุปกรณ์ศึกษาธรรมชาติ (Lichen Nature Shop)
 ด้วยความสนใจจนหลงรักต่อธรรมชาติโดยเฉพาะการศึกษาและการเดินป่าท�าให้ร้านไลเคนก่อก�าเนิดขึ้นโดย นิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น ซึ่งร้านไลเคนเป็น
กิจการเพื่อสังคมที่จ�าหน่ายอุปกรณ์ศึกษาธรรมชาติโดยเฉพาะของประเทศไทย ที่มีสินค้าหลากหลายครบวงจร น�าก�าไรส่วนใหญ่ไปท�ากิจกรรมส่งเสริมการ
ศกึษาธรรมชาตใิห้กบัชาวไทย โดยหวงัให้เยาวชนทีส่นใจได้รูเ้รยีนรูเ้มือ่เข้าสูโ่ลกของธรรมชาต ิพบเหน็และสมัผสัได้ง่าย โดยมเีป้าหมายทางสงัคมและธรุกจิ
ควบคู่กันไป เช่น การมอบอุปกรณ์ศึกษาธรรมชาติและการอบรมครูผู้สอนในโรงเรียนใกล้ป่า และเยาวชนในเมืองที่ด้อยโอกาสพร้อมทั้งสนับสนุนแคมเปญ
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนรักธรรมชาติของหน่วยงาน มูลนิธิ ต่างๆ เป็นต้น นับเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับบุคคลที่ชื่นชอบต่อการศึกษาธรรมชาติ

ติดต่อ : 0-2617-2731, 08-1726-1898
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การเกิดขึ้นของสถาบัน AIT และความ
สนใจการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ
กิจการเพื่อสังคมบนเวทีโลก   
“สถาบัน AIT เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือจากกลุ่ม
ประเทศสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉยีงใต้และมบีทบาททีส่�าคญัมากขึน้ในระดบั
โลกโดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยเปิด
โอกาสให้ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ต่างๆ ได้ร่วมมือกับสถาบัน AIT ในฐานะที่เป็น
เวทีที่มีความเป็นกลางต่อการน�าผู้บริหารกิจการ 
ผู้น�าทางการเมือง ผู้น�าภาคสังคม ผู้น�ารุ่นใหม่ 

HEADWAY-ต่ออนาคต

THE ONE
ธนาคารกรามีน 
ดอกเบี้ยชีวิตของ
คนจน

Muhammad yunus 
ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนดูเหมือนจะยิ่งห่างไกลออกไปทุกขณะ 
ระยะห่างที่ทิ้งไว้นั้น คือแหล่งรวมปัญหามากมายทั้งเรื่องของการด�าเนิน
ชีวิตความเป็นอยู่ การใช้สิทธิต่อสู้ หรือแม้กระทั่งการดูถูกเหยียดหยาม
ของมนุษย์ด้วยกันเองที่มีปัจจัยอย่างค�าว่า ‘เงิน’ มาเป็นตัวแปรต่อปัญหา
เหล่านั้น แต่ยังนับว่าโชดดีที่โลกยังมีบุคคลที่ชื่อว่า มูฮัมหมัด ยูนูส เดิน
เข้าไปในปัญหาเหล่านั้นพร้อมกับแนวคิดปฎิวัติระบบการท�างานของ
ธนาคารทั่วไปจนยกระดับชีวิตของชนชั้นล่างให้มีโอกาสด�ารงชีพได้มาก
ยิ่งขึ้น จนกระทั่งเขาได ้น�าแนวธุรกิจของ Grameen Bank เข ้าสู ่
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายใต้การดูแลของสถาบัน AIT

(Grameen Bank)

มาหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นทั่วโลกทั้งกิจการเพื่อสังคมและไมโครเครดิต 
ความจรงิแล้วกจิการในประเทศไทยกเ็คยได้แสดง
ความสนใจกับผมในหลายๆ โอกาสเหมือนกัน 
จรงิๆ แล้วผมเคยมโีอกาสเจอผูน้�าทางด้าน NGO 
และผู้น�าทางกิจการ แต่ไม่มีเวทีให้หารือ เลยคิด
ว่าบทบาทของ AIT น่าจะเป็นจดุเริม่ต้นต่อการเป็น
เวทีเพื่อปรึกษาหารือกันได้ พอพูดถึงเรื่องเวทีการ
แลกเปลี่ยนความคิด ตอนนี้มี 3 งานส�าคัญๆ ที่
ผมสนใจ คือ Business Social Day เป็นงานที่
ร่วมตัวของคนที่ท�ากิจการเพื่อสังคมมารวมตัวกัน

เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์ต่อ
การด�าเนินงานและแนวโน้มในอนาคตซึ่งจัดอยู่ที่
ประเทศบังคลาเทศ วันที่ 28 – 29 มิถุนายนที่
ผ่านมา งานที่สองคือ Social Business Forum 
Asia จดัทีป่ระเทศญีปุ่น่ครบั ณ มหาวทิยาลยัควิชู 
ที่ฟุกุโอกะ ลักษณะจะคล้ายกับเวทีแรก แต่นี่เรา
จะแลกเปลี่ยนกับบรรดาซีอีโอยักษ์ใหญ่อย่าง 
Toshiba , Uniqlo และบริษัทอื่นๆ ต่อการพูดถึง
อนาคตของกิจการเพื่อสังคม งานสุดท้ายเป็นเวที
ระดับโลกจัดที่เวียนนา คือ Social Business 
Summit เวทนีีจ้ะใหญ่มากเพราะมซีอีโีอระดบัโลก

และผู้ประกอบการรุ่นใหม่รวมถึงนักวิชาการมา
ร่วมวงคุยกันต่อแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นทั่วโลก”

การเกิดธนาคารกรามีนในปี 1976 ระบบ
ยงัคงแตกต่างกบัธนาคารทัว่ไปอยูใ่ช่ไหม

 “ใช่ หลักการของธนาคารทั่วไปคือ ถ้าคุณยิ่ง
มเีงนิมาก คณุจะได้กูม้าก ดงันัน้ถ้าคณุร�่ารวยทีส่ดุ
ในประเทศ คุณก็สามารถกู้เงินได้มากที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ ผมถึงต้องเปลี่ยนแนวคิดเรื่องแบบนี้ไง 
คอื ยิง่คณุมน้ีอยเท่าไหร่ ผมกย็ิง่อยากให้คณุกูม้าก
ขึ้นเท่านั้น ยิ่งถ้าคุณไม่มีเงินสักบาทเดียว คุณจะ
เป็นคนแรกที่ผมให้กู้เลย นั่นคือธนาคารเราเน้น
คนจนเป็นหลัก”

แล้วคณุรู้ได้อย่างไรว่าคนจนทีม่ากูม้คีวาม
ล�าบากจริงๆ

 “ผมยงัคงมองตรงกนัข้ามกบัธนาคารทัว่ไปนะ 
ผมต้องไปดูก่อนว่า คนยากจนเขาอยู่ที่ไหน อยู่
บ้านหรืออยู่กระต๊อบ แต่ถ้าเป็นธนาคารทั่วไปเขา
จะดูว่าคุณมีสินทรัพย์เท่าไหร่ มีอสังหาริมทรัพย์
เยอะไหม เท่านั้น แต่ผมก็ต้องส�ารวจด้วยว่าห้อง
นั้นหลังคารั่วไหม มีเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่า หรือมี

ห้องไหนบ้านไหนแย่กว่ากัน”

ค�าว่า ‘กูเ้งนิ’ กบั ‘คนจน’ ฟังดเูป็นสิง่ทีม่นั
ห่างกันชอบกลคุณท�าอย่างไรให้พวกเขา
กล้าที่จะกู้

 “จริงๆ แล้วเรามีระบบไมโครเครดิตที่คนจน
ไม่จ�าเป็นต้องมหีลกัทรพัย์มาค�า้ประกนัอยูแ่ล้ว แต่
อีกด้านหนึ่งผมก็ต้องมีหน้าที่ไปสร้างความมั่นใจ
ให้กับพวกเขา เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างใน

สังคม ชุมชน บังคับให้พวกเขาไม่กล้าตัดสินใจที่
จะใช้สทิธิต์รงนีท้ีม่อียู ่เพราะฉะนัน้ผมต้องไปขจดั
ความกลัวและความวิตกกังวลของพวกเขาเพื่อ
ท�าให้พวกเขามีหวังและมีความมั่นใจมากขึ้นจาก
เงินกู้ก้อนเล็กๆ นี้”

คุณมีมุมมองเรื่องของความจนกับความ
รวยอย่างไร

 “จรงิๆ แล้วมนัขึน้อยูก่บับรบิทของสิง่แวดล้อม
นะ เหมอืนกบัต้นบอนไซ เพราะจรงิๆแล้วมนักค็อื
เมลด็พนัธุข์องต้นไม้ทีเ่ตบิใหญ่ แต่พอคณุใส่ลงไป
ในกระถางใบเล็กๆ แล้วคุณก็ดัดมัน จ�ากัดการ
เติบโตของมัน แต่ท�าไมคุณไม่ปล่อยให้มันเติบโต
เป็นต้นไม้ใหญ่ตามเมลด็พนัธุข์องมนัเองล่ะ เพราะ
ว่าเราไม่ได้น�ามันไปปลูกบนแปลงดินใหญ่ เพราะ
ฉะนัน้คนยากจนกเ็หมอืนต้นบอนไซ ตวัเมลด็พนัธุ์
ไม่ได้มอีะไรผดิแปลกไปจากเมลด็พนัธุอ์ืน่ๆ แต่ว่า
สังคมต่างหากที่ไม่ได้ให้พื้นที่ส�าหรับเมล็ดพันธุ์
เหล่านี้”

ความส�าคัญของ ‘เงิน’ ที่แท้จริงในยุคนี้

 “เรามัวแต่ไปสร้างโลกที่มุ่งเน้นเรื่องของการ

   ถ้าคุณท�าให้คนอื่นมีความ
สุขได้ นั่นคือจิตวิญญาณ

อย่างหนึ่งของมนุษย์

กิจการเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) 
 คือ กิจการที่มีรายรับจากการขาย การผลิต
สินค้า และ/หรือการให้บริการ ที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อ
เป้าหมายอย่างชัดเจน ตั้งแต่แรกเริ่ม มีการ
ก�าหนดเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ต่อ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยไม่ได้มีเป้าหมายใน
การสร้างก�าไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและเจ้าของ
เท่านั้น
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เงนิมากไป เงนิกลายเป็นศนูย์กลาง เป็นพฤตกิรรม 
เป็นนิสัย เงินกลายเป็นสิ่งเสพติด เราต้องการเงิน
โดยที่ไม่รู้ว่าเอาไปท�าอะไร มันกลายเป็นเรื่องของ
การเสพติดโดยไม่รู้ตัว บางครั้งเราบอกว่าถ้าไม่มี
เงินท�าอะไรไม่ได้ มันท�าให้เราประสาทเสีย”

นอกเหนือจากการกู ้เงินแล้ว ธนาคาร
กรามีนดูแลเรื่องอื่นๆ ด้วยหรือไม่

 “นอกจากการกูเ้งนิ ผมกอ็อกไปเยีย่มบ้านของ
คนจนเหล่านั้นบ้าง ผมได้เห็นปัญหาที่ไม่เคยเห็น 
อย่างมีเด็กในครอบครัวหนึ่งเป็นโรค Night Blind 
คือ กลางวันมองเห็น กลางคืนมองไม่เห็น เป็น
เพราะเขาขาดวิตามินเอครับ เด็กจะต้องทาน
วติามนิเอเป็นอาหารเสรมิ ธนาคารกรามนีจงึมกีาร
รณรงค์ให้เด็กกินผัก เราเลยหาเมล็ดพันธุ์มาขาย
ให้พวกเขาในราคาทีไ่ม่แพงมากนกั นีเ่ป็นนโยบาย

ส่วนหนึ่งที่เราแก้ไขปัญหาของพวกเขาไปด้วย
นอกจากการให้กู้เงิน”

ธนาคารกรามีนพิสูจน์ให้คนทั้งโลกรู้แล้ว
ว่า กรามีนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง

 “ผมด�าเนินกิจการไปพร้อมกับการแก้ไข
ปัญหา เช่นการสร้างบริษัทเพื่อน�าพลังงานแสง
อาทิตย์เข้ามา (Grameen Energy) เพราะว่ามี
คนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อยู ่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ นั่น
หมายความว่าเวลาพระอาทติย์ตกดนิเมือ่ไหร่กม็ดื
ไปเลย พอจะใช้ตะเกียงก๊าดน�้ามันก็แพงอีก คน
ไม่มีเงินซื้อ เราจึงสร้างระบบ Solar Home 
System ขึน้มา เราขายมากกว่า 1,000 ต่อวนั ผูค้น
ชอบมาก แต่การท�าเงินไม่ใช่จุดประสงค์ของเรา 
จุดประสงค์คือการแก้ไขปัญหาสังคม เราสร้าง
บริษัทขึ้นมาเพื่อเป็นกิจการเพื่อสังคม เราไม่ต้อง

ขอเงินธนาคารใครอีกแล้ว ตอนนี้กิจการของเรา
เป็นกจิการใหญ่แล้ว และเราสามารถยนือยูบ่นเท้า
ของเราได้ นั่นคือจุดส�าคัญ ถ้าเรายืนอยู่บนเท้า
ของเราได้ หมายความว่าเป็นระบบที่สามารถอยู่
ได้ด้วยตัวเอง”

การมีกองทุนเพื่อที่จะพัฒนากิจการเพื่อ
สังคม คุณจะอธิบายได้ไหมว่าจะต้องท�า
อย่างไรให้กองทุนมีคุณภาพ

 “ไอเดียไง ถ้าคุณมีความคิดที่ดีแต่ไม่มีเงิน 
แล้วมีคนสนใจอยากจะร่วมส่งเสริมต่อโครงการ
ของคุณ ก็จะเกิดการท�างานแบบเป็นหุ้นส่วน มัน
เคยเกดิขึน้มาแล้วนะที ่Silicon Valley เดก็อาย1ุ9-
20 ปี เขามีไอเดียเจ๋งๆ ในการพัฒนากิจการ เขา
ไม่มคีวามรูจ้ะหาเงนิทนุจากไหนแต่มนีกัลงทนุเหน็
ความคิดของเด็กคนนี้ว่าดีแล้วก็ท�างานเป็นหุ้น

ส่วนกนั เพราะฉะนัน้การทีจ่ะมกีองทนุหรอืกจิการ
ที่มีคุณภาพมันต้องเริ่มที่ความคิดก่อน”

อยากให้อธิบายการท�ากิจการเพื่อสังคม
อย่างยั่งยืน

 “การท�าให้คนอื่นมีความสุข ก็เป็นความสุข
ของเราอย่างหนึ่ง อันนั้นเป็นสิ่งที่เราหลงลืมไป 
และเราชอบคดิว่าการท�าเงนิเป็นสิง่สงูสดุในโลกนี้ 
ซึ่งถ้าเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์ที่แท้จริงที่มีจิต
วิญญาณ เราก็จะคิดไปอีกแบบหนึ่ง ดังนั้นขอให้
คิดไปในมุมของกิจการที่เราท�าเพื่อสังคมจริงๆ 
มากกว่าการโกยก�าไรเข้าหาตัวเอง ตอนที่ผมท�า
ธนาคารกรามีน ผมไม่ได้หวังว่าธนาคารกรามีน
ต้องออกมาในรูปแบบนี้ มันเป็นเพียงสิ่งง่ายๆ ที่
ผมอยากจะท�ามันขึ้นมาเพราะธนาคารทั่วไป 
ปฎิเสธที่จะให้เงินคนยากจน ปฎิเสธให้ความร่วม
มือกับผม ผมก็เลยสร้างธนาคารของผมที่มุ่งเน้น
การแก้ไขปัญหาสังคมมากกว่าที่เกิดขึ้นอยู่ตรง
หน้า”

 การอุทิศตนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ภายในประเทศบงัคลาเทศของ มฮูมัหมดั ยนูสู ได้
ขยายไปยังกลุ่มชนชั้นล่าง ณ ประเทศอื่นๆ ซึ่ง
ท�าให้คนอยากจนในหลายประเทศมโีอกาสในชวีติ
มากขึน้ต่อการตัง้ตวัรวมไปถงึกองทนุต่างๆ ทีเ่ขา
ได้ตัง้ขึน้เพือ่เยยีวยาสงัคมและสิง่แวดล้อมมาเป็น
เวลาหลายทศวรรษ จนท�าให้เขาได้รับรางวัล 
โนเบล สาขาสนัตภิาพ ในปี 2006 และทกุวนันีเ้ขา
ยังท�างานเพื่อสังคมอยู่เสมอๆ 

HEADWAY-ต่ออนาคต

   เราสามารถเปลี่ยนบริบท 
เปลี่ยนรูปแบบออกมาเป็นรูป
แบบกิจการเพื่อสังคม จะเป็น
ลักษณะของการใช้แล้วใช้อีก 

รีไซเคิลไม่มีวันหมด นี่คือ
ลักษณะการท�ากิจการที่ยั่งยืน

   เป้าหมายของเราไม่ใช่
เรื่องของการท�าเงินแต่
คือการใช้กิจการในการ

แก้ปัญหา

ความแตกต่างระหว่าง ธุรกิจเพื่อ
สังคม (Social Business) กับ 
กิจการเพื่อสังคม (Social 
Enterprise)  
 คือ ความมุ่งเน้นไปยังผลก�าไรต่อการช่วย
เหลือสังคมซึ่งธุรกิจเพื่อสังคมจะเน้นทั้งก�าไร
และการแก้ไขไปด้วยกัน แต่กิจการเพื่อสังคม
มุ่งเน้นการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสังคม 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นหลักมากกว่าที่จะ
เน้นการสร้างผลก�าไรให้ควบคู่ไปกับการแก้ไข
ปัญหา หุ้นและเจ้าของเท่านั้น

ธุรกิจเพื่อสังคม (Social 
Business)  
 คือ นวัตกรรมใหม่ในทางธุรกิจ ที่มีจุดเริ่ม
ต้นจากเจตนาในการแก้ไขปัญหาสังคม 

โดยการน�ารูปแบบของธุรกิจ มารองรับปัญหา
ที่อยากแก้ไขในสังคมเป็นจุดตั้ง แล้วมองหา
วิธีการ ความสร้างสรรค์ในเชิงธุรกิจ ที่จะ
ตอบได้ทัง้สองด้าน คอืแก้ปัญหา และมรีายได้ 
เพื่อให้ธุรกิจที่ผู้ประกอบการเพื่อสังคมท�านั้น 
มีการหารายได้เลี้ยงตัวเองได้ มีก�าไรได้และ
เติบโตได้ไปพร้อมต่อการแก้ปัญหา

ประเทศได้
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ระบบเรื่องการขนส่ง

 “เดมิมกีารท�าเทรนนิง่ภายในให้กบัคูค้่า กค็อื 
ผูร้บัเหมาขนส่ง ทีเ่ราท�ามาร่วมสบิปี แต่ว่าพอหลงั
จากตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาประมาณปี 2554-
2555 เรามีความคิดว่า เราน่าจะท�าการเทรนนิ่ง
ให้เป็นรูปเป็นร่าง ท�าให้มันมีระบบ คือ ถ้าเรามา
นั่งจัดกันเองภายในเนี่ย เรื่องมาตรฐานการ
ยอมรับ มันจะไม่ดีนัก เราเลยตั้งเป็นบริษัท SCG 
Skill Development ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว 
หลักๆ ก็คือ พัฒนาเพิ่มศักยภาพในการท�างาน
ให้แก่พนักงานและคู่ค้าให้สามารถปฎิบัติงานให้ 
SCG ได้อย่างยั่งยืน นั่นคือ วัตถุประสงค์”

วัตถุประสงค์ที่แท้จริง

 “เพื่อพัฒนาทักษะความรู ้ที่จ�าเป็นในการ
ปฎิบัติงาน ส�าหรับพนักงานขับรถมืออาชีพและ
พนกังานคลงัสนิค้ามอือาชพี ซึง่พอเริม่ท�าได้ระยะ
หนึง่ พบว่าสงัคมของพนกังานขบัรถหรอืพนกังาน
คลงัสนิค้าเนีย่ ปัจจบุนัภาพโดยทัว่ไปอยูใ่นระดบั
ล่างและใช้แรงงาน พวกนัน้ไม่มโีอกาสได้รบัความ
รูท้ีถ่กูต้องนกัหรอืว่าได้รบัการเอาใจใส่ทีด่นีกั เมือ่
เทยีบกบังานทีเ่ขาต้องท�า เทยีบกบัค่าแรงทีเ่ขาได้ 
เหมือนเราสอนลูกศิษย์อยู่ แล้วรู้ว่าเขาโดนเอา
เปรียบ นอกจากนั้นเองเราก็ได้ฟีดแบคต่อความ
ต้องการพนักงานคนขับรถหรือพนักงานขนถ่าย
สินค้า”

ความส�าคัญของมืออาชีพ

 “พวกคนที่เป็นมืออาชีพทางด้านนี้จริงๆ 

สังคมจะแข็งแรงถ้ามีรากฐานที่มั่นคง

คุณชลัธ วงศ์สงวน
(SCG Skill Development) 

หากมองผิวเผินบทบาทของชนชั้นแรงงานอาจจะไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเรามากนัก แต่
ถ้าเราลองหยิบหนังสือพิมพ์สักหนึ่งฉบับขึ้นมาอ่านจะเห็นเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาสังคมมาก เช่น 
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากความยากจน อุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการหลับในของคนขับรถ
ส่งสินค้า เป็นต้น โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ โรงเรียนเอกชนที่ผลิตพนักงานขับรถและขนส่งคลังสินค้า
ขององค์กรยกัษ์ใหญ่อย่าง SCG ได้ค�านงึถงึรากฐานของชนชัน้แรงงานทีจ่ะเป็นฐานส�าคญัต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อมในระยะยาวซึ่งหากเปรียบเทียบให้ชัดเจน SCG ก�าลังสร้างฐานพีระมิดให้มั่นคง 
แข็งแรงเพื่อลดผลกระทบต่อทั้ง สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

  ผมอยากเน้นเรื่องความปลอดภัยมันคือพื้นฐาน  
ความปลอดภัยที่ดีต้องมาจากวินัยที่ดี อย่างน้อยอยากจะให้
คนมีความปลอดภัยและมีวินัยที่ดีต้องมีความรู้อยู่สองเรื่อง 
คือ รู้ว่าอะไรคือ เงื่อนไขที่จะท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัยมี

อะไรบ้างกับการกระท�าแบบไหนที่ไม่ปลอดภัย ผมว่าต้องให้
ความรู้และสร้างความตระหนักว่าคุณจะปลอดภัยถ้าห่าง

ไกลจากสองข้อนี้ ผมว่าคนไทยมักขาดสองข้อนี้ เพราะชอบ
คิดว่า แป็ปเดียว เดี๋ยวเดียว นี่คือเรื่องใหญ่ส�าหรับผม

ขาดแคลนนัก เราเลยพบว่าอันนี้เป็นปัญหาสอง
ด้าน ด้านหนึง่บอกขาดแคลนคนทีม่คีวามรูม้คีวาม
สามารถคนขับดีๆ พนักงานดีๆ พนักงานขนถ่าย
สินค้าดี ในมุมกลับเราก็ว่าจ้างเขาแบบตามเวร
ตามกรรม เราก็เลยมีความคิดว่าถ้าเรามีการคัด
เลือกคนเข้ามารับสมัคร ดูหน่วยก้าน แล้วมา
พฒันาให้เขามศีกัยภาพในการท�างาน เน้นในเรือ่ง
ความเป็นมืออาชีพ เช่น ขับรถก็ต้องขับรถ
ปลอดภัย ใส่ใจการให้บริการ ดูแลรักษาสินค้า
อย่างถูกต้อง เรื่องระบบเอกสารถูกต้อง ใส่ใจสิ่ง
แวดล้อม ถ้าเราผลิตคนขับรถได้อย่างนี้ ก็เท่ากับ
ว่าเราอพัเกรดวชิาชพีนี ้เวลาเราป้อนเข้าตลาด เรา
มุง่หวงัว่านายจ้างของพวกเขา ซึง่ตอนนีค้อื ผูผ้ลติ 
ผู้ค้าในเครือซีเมนต์ไทยจะว่าจ้างด้วยสวัสดิการ 
ค่าแรงที่เป็นธรรม อันนี้คือ สิ่งที่เราพยายามท�า”

ต้องมีการประเมินความเป็นมืออาชีพ

 “การประเมินเนี่ยมีตั้ งแต ่ช ่วงเรียนคือ  
Pre-test, Post-Test อย่างที่เราทราบ และการ
ประเมนิหลงัเรยีนจบไปแล้ว อย่างถ้าเป็นพนกังาน
ขบัรถ เราจะดวู่ามเีรือ่งการร้องเรยีนเกีย่วกบัเรือ่ง
กริยามารยาทไหม เรื่องของทักษะต่อการจัดการ
ตัวสินค้า และตัวเอกสารในการขนส่งสินค้าหรือ
เปล่าและทีส่�าคญัมเีรือ่งของ อบุตัเิหตไุหม มเีรือ่ง
การร้องเรียนการฝ่าฝืนกฎจราจรไหม พวกนี้เรา
จะมีระบบตรวจสอบแล้วเราก็เอาข้อร้องเรียน 
นี้มารีวิว คนที่ผ่านการอบรมเนี่ยอัตราการเกิดข้อ
ร้องเรยีนหรอืเกดิอบุตัเิหต ุจะอยูใ่นอตัราทีต่�า่มาก
เมือ่เทยีบกบัคนทีไ่ม่ได้อบรมหรอืคนทีส่มคัรอบรม

แต่ไม่ได้เข้ามารีเทรน มาทบทวนตามเวลาที่
ก�าหนด”

ก�าลังสร้างฐานพีระมิดให้แข็งแรง

 “ที่พูดมานี่ถูกต้องเลย ในเรื่องของการขนส่ง
หรือในธุรกิจ Logistic ในบ้านเรา ต้องเรียนว่ายัง
เน้นการใช้แรงงานเป็นหลักแล้วเมื่อพอใช้แรงงาน
เป็นหลกั ราคาต้องถกูแต่จะเอาคณุภาพ เรือ่งต้อง
รับผิดชอบและบริการซึ่งมันคือหน้าตาของบริษัท 
ผมว่าบางทีมันไม่ไปด้วยกัน และบ้านเราเนี่ยจะ
เป็นภาคการศึกษาภาครัฐ ช่วงที่ผ่านมาเน้น 
Logistic แต่เน้นไปทีค่นระดบักลางถงึบน กค็อื ถ้า
เป็นการเรียนมหาวิทยาลัยก็จะเน้นปริญญาตรี – 
โท เพื่อที่จะให้นิสิตนักศึกษามาเป็นผู้บริหาร มา
เป็นหัวหน้าแผนก เป็นผู้จัดการ มาเป็นผู้ก�ากับ 
แต่ยงัไม่มใีครมาเน้นเรือ่ง Logistic ในภาคแรงงาน 
(Skill Labor) เพราะฉะนั้นเรามองเห็นว่า ถ้าฐาน
พีระมิดมันไม่แข็งแรงมันต่อยอดขึ้นไปข้างบนไม่
ได้ และระบบ logistic ทีด่เีนีย่มนัจะสะท้อนความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วย เพราะ
ฉะนั้นเราจึงมองกลับมาที่พื้นฐาน ตัวคนที่เป็นมด
งาน”

บคุคลทีเ่ข้ามาเรยีนได้อะไรนอกจากความ
เป็นมืออาชีพ

 “การเรียนหนังสือมีรุ่นมีเหล่า เขาก็มีสังคม 
แม้ว่าต่อไปเขาจะไม่ได้เจอกันแต่เขาก็ยังมีเพื่อน
ฝูง เวลาเกิดปัญหารถเสีย รถซ่อม เขาก็โทรหา
เพื่อนฝูง แม้กระทั่งมาจากต่างบริษัทขนส่งแต่วิ่ง
ในเส้นทางเดียวกัน เขาก็แวะช่วยเหลือกันเป็น

VIEWPOINT-ก้าวทันวิสัยทัศน์
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สังคมขึ้นมา เราพบว่าบรรยากาศไม่ต่างอะไรกับ
การมาเรียนหนังสือ มีหัวหน้าห้อง มีประธานรุ่น 
มเีหรญัญกิ มเีลขา ฯลฯ พวกนีน้ีเ่ขารวมตวักนัตดิ
แม้ว่าไม่ได้มาจากบริษัทขนส่งเดียวกันก็ตาม แต่
ก็ถือว่ารุ่นเดียวกัน  เราก็พบว่าคุณภาพชีวิตเขา
เนี่ย เหมือนเขาได้เติมเต็มในสิ่งที่เขาขาด เพราะ
ว่าคนงานพวกนี้โอกาสทางการศึกษาน้อย”

เลง็เหน็ถงึการปกป้องแรงงานไทยก่อนเข้า
อาเซียน

 “จริงๆ ใช่ครับ เพราะผมคิดว่าด้วยเงื่อนไข
อาเซียนเนี่ย จะเกิดการลื่นไหลอย่างเสรีของภาค
แรงงาน ของธุรกิจ ไอ้ปัจจัยที่เป็นก�าแพงขวางกั้น
ระหว่างกันจะลดลงจนถึงไม่มี ดังนั้นแรงงานที่มี
ฝีมือก็สามารถไหลไปยังที่หนึ่งสู่ที่หนึ่ง เพราะว่า
ยกตัวอย่างง่ายๆ ท่านอองซานมาเมืองไทย ผมก็
ประทับใจ คุณอองซาน พูดว่าแรงงานพม่าที่มา
ท�างานอยู่ในบ้านเรา อย่าท�าความเดือดร้อน อย่า
สร้างปัญหาเจ้าของประเทศ พยายามเรียนรู้ให้
มากนะ อีกสองสามปีกลับไปพัฒนาบ้านเรานะ นี่
แสดงว่าแรงงานพื้นฐานในภาคอุตสาหกรรมของ
บ้านเราอยู่ในก�ามือของแรงงานต่างด้าวเยอะนะ”

ม อ ง ช น ชั้ น แ ร ง ง า น เ ป ็ น  B r a n d 
Ambassador

 “ถูกต้อง! นี่เป็นคนแรกๆ เลยที่พูดค�านี้ ผม
ก�าลงัจะพดูจรงิๆ เลยว่าเวลาเราผลติสนิค้าไปขาย
ไม่ใช่กรรมการผู้จัดการ ไม่ใช่ผู้อ�านวยการ หรือผู้
จัดการฝ่ายขาย ส่งมอบสินค้าและบริการเป็นคน
รถครับ เป็นคนงานครับ ค�าถามสินค้าแพ็คเกจ
อย่างดี พร้อมกับรถที่มีโลโก้แต่ขับปาดซ้ายแซง
ขวาเพือ่ไปส่ง ควนัด�าโขมงไปเฉีย่วชน แสดงกรยิา
วาจาไม่สุภาพ ส่งสินค้ากลับหัวกลับหาง ภาพ
เหล่านี้มันสะท้อนกลับมาที่ผู้ว่าจ้างบริษัทสินค้า
เป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นพวกนี้คือ Brand 
Ambassador มีค�าพูดที่บอกว่า พนักงานขับรถนี่
แหละคือ Your Business Ambassador ตัวจริง 
เราผ่าน Outsource เป็นร้อยรายแต่ละรายมีลูก
น้องเป็นร้อยคน มีรถเป็นร้อยคัน ค�าถามลองคูณ
เข้าไปถ้าพวกนี้ไม่สามารถสร้างมาตรฐานในการ
ตระหนักความใส่ใจและปลอดภัย ใครใช้บริการ
เขาก็เท่ากับหายนะ เพราะฉะนั้นธุรกิจต้องหันมา
มองทางนี้”

ความแตกต่างระหว่าง SE กับ CSR

 “CSR มันเป็นช็อตๆ สั้นๆ เช่น บริษัทจะท�า
ธุรกิจอะไรซักอย่างมีงบไว้ก้อนหนึ่ง เดี๋ยวเราไป
ทาสีโรงเรียนนะ ไปบริจาคห้องสมุดนะ ซึ่งถือว่า
นั่นก็คือกิจการเหมือนกัน แต่ว่าจะท�าอย่างไรให้
มันมีประโยชน์และต่อยอดอย่างยั่งยืน โดยไม่ใช่
ว่าพอเราไม่ท�ากจิกรรมนัน้แล้วสงัคมและชมุชนนัน้
เขาอยูไ่ม่ได้ ผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็น SE เมือ่เรา
จะท�าธุรกิจให้ยั่งยืนเนี่ย เรื่องของ SE เหมือน 
Business License คุณอาจจะขับรถเป็นแต่ถ้าคุณ
ขับไม่ดีแล้วเขาอาจจะไม่ต่อใบขับขี่ให้คุณ ธุรกิจ
คุณก็เจ๊ง ผมมองว่าถ้าธุรกิจคุณรอด สังคมรอด 

สิ่งแวดล้อมรอด เราจะไม่มีปัญหาต่อสังคมและ
ชุมชนในระยะยาว ผมถือว่า CSR มันเป็นตัวย่อย 
แต่ SE ต้องการความต่อเนื่องตั้งแต่วางแผนตั้ง
โรงงานเลย อย่าง SCG ต้องคิดถึงเรื่องบ�าบัดน�้า
เสีย ก�าแพงที่ไม่ติดฝุ่น หรือปล่อยของเสียออกไป
สู่สาธารณะ พวกนี้ต้องใช้เงินซึ่งมันอาจจะท�าให้
โปรเจคไม่ผ่านก็ได้ซึ่งไม่ผ่านก็คือไม่ผ่าน เพราะ
ว่าถ้าผ่านแล้วไม่เกินสองปีคุณก็ต้องปิด ”

สังคมไทยกับธุรกิจ SE ในอนาคต

 “เราอยู่ในช่วงก�าลังบุกเบิก จะเจออะไรเยอะ
หน่อย แต่ผมเชื่อว่าเทรนมันต้องเกิดขึ้นแน่นอน 
ผมเชื่อว่า SE เป็นธุรกิจของคนที่มีความคิดใหม่ 
ไม่ได้บอกว่าของคนรุ่นใหม่นะ จะอายุมาก สี่สิบ 
ห้าสบิ หกสบิ แต่ถ้ามคีวามคดิต้องจรติเหมอืนกนั 
เราก็ท�า SE ได้ดี คือผมมองว่าคนที่มีความคิด
ใหม่ๆ ยุคใหม่ รุ่นใหม่ เขาไม่ต้องการไปเป็นลูก
น้อง ไม่ต้องการท�างานในระบบองค์กรใหญ่ๆ 

เชื่องช้ากฎระเบียบเยอะ เพราะฉะนั้น SE ผมว่า
มันมีข้อเหมือนธุรกิจ SME อย่างหนึ่ง คือมัน
สามารถท�าด้วยการลงทนุทีไ่ม่สงูมากนกั โดยมทีมี
งานไม่ต้องเยอะนักเราก็สามารถเริ่มธุรกิจเพื่อ
สังคมได้ เพราะสิ่งตอบแทนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงิน
อย่างเดยีว แต่มนัเป็นเรือ่งของความสขุใจ มนัเป็น
เรื่องของการท�าประโยชน์ให้สังคม ประเด็นของ
มันคือ ท�าแล้วคืนไปสู่สังคมไม่รูปแบบใดรูปแบบ
หนึง่ ซึง่คนทีท่�าทัง้ตรงนีเ้นีย่ต้องมทีัง้จติอาสาและ
จรติทีช่อบซึง่ผมเชือ่ว่ามนัเป็นลกัษณะร่วมของคน
รุ่นใหม่ๆ ซึ่งตอนนี้เยอะขึ้น”

เป้าหมาย SCG Skill Development

 “อยากเห็น SCG Skill Development เป็น 
Goal Public  ไม่ใช่เฉพาะพนักงานของ SCG 
หรอืคูค้่าของ SCG เท่านัน้ ใครกไ็ด้ทีม่คีวามสนใจ
อยากจะเรียน อยากจะเป็นพนักงานขับรถมือ
อาชีพ อยากเรียนรู้ทักษะบริหารคลังสินค้า อยาก
เรยีนรูก้ารขนถ่ายสนิค้าอย่างปลอดภยั เรากพ็ร้อม

ที่จะเสนอให้คุณมาเรียน พอมาเรียน เราก็พร้อม
หาตลาดมารองรบั เพราะเราเชือ่ว่า SCG คอืธรุกจิ
ของเครือซีเมนต์ไทยที่ยังต้องแข่งกับอีกหลาย
ธุรกิจในประเทศอื่นๆ ในสังคมโลกหรือกลุ ่ม
อาเซียน เรามาบ้านเขา เขามาบ้านเรา มันขยาย
ไม่มีที่สิ้นสุด”

ต่อจากนี้กิจการเพื่อสังคมจะอยู่ในธุรกิจ
กระแสหลักได้อย่างไร

 กต้็องอยูใ่นระบบพึง่พาอาศยักนันัน่แหละครบั 
อะไรมันฝืนกระแสหรือฝืนธรรมชาติมักไปไม่รอด 
ตรงกนัข้ามหากรูจ้กัปรบัตวัเกาะกระแสแต่มองหา
โอกาสต่อยอดให้แตกต่างโดดเด่นอย่างมีนัยยะ 
เช่น สินค้าตัวหนึ่งที่คนทั่วไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
หาก SE จับมาเข้าหรือมาประยุกต์กับ Theme 
ของ Green Marketing เช่น ECO Value 
Product & Service โดยแสดงอย่างชัดเจนว่า 
ธุรกิจมีการตอบแทนกลับคืนต่อสังคม ชุมชน สิ่ง
แวดล้อมได้อย่างไร หากเป็นเช่นนี้แล้วใครที่ซื้อ 
ใครทีใ่ช้ ใครทีส่นบัสนนุ นอกจากตวัสนิค้าจะตอบ
โจทย์ สนองความต้องการแล้วในแง่จิตใจ ในแง่
ความภาคภมูใิจ ยงัได้รบัการตอบสนองและยงัเกดิ
เครดติกบัตวัผูใ้ช้ไปอกีด้วย ถ้าท�าแบบนีแ้ล้วท�าไม
ธรุกจิถงึจะอยูไ่ม่ได้ หรอืจะเป็นแบบ Trend Setter  
หรือผู้สร้างกระแสเสียเองก็ได้ หากมี Innovative 
Idea มฝีีมอืและการน�าเสนอทีโ่ดดเด่น Concept 
โดนใจ จุดประกายได้และมีกลุ่มเป้าหมายรองรับ 
มี  Potent ia l Market ที่ ขยายต ่อไปได ้  
(Blue Ocean หรือ Niche Market อะไรก็ตาม) 
อย่างที่ว่ามา ส่วนใหญ่ธุรกิจ SE เป็นคนรุ่นใหม่
เยอะ โดยธรรมชาติจะไปได้ดีกับ Concept  
นี้เช่นกัน 

   No Safety 
No Business
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ด้วยความเป็นคนรุน่ใหม่ทีม่ชีวีติใกล้กบัการ
สื่อสารผ่านเทคโนโลยีจึงท�าให้เขามองเห็นช่อง
ทางของแอปพลเิคชัน่ทีเ่ป็นหนึง่ใน Social Media 
ที่ก�าลังมาแรงเพื่อน�าไปสานให้ก่อประโยชน์ต่อ
สังคมด้วยพื้นฐานแรงบันดาลใจจากความสุขให้
กับคนทั่วไป การใช้ Social Media มาเป็น
ตัวกลางผ่านการกระจายความสุขและการช่วย
เหลือกัน ถือเป็นกลยุทธ์และอุปกรณ์ที่ทาง 
FREEHAP ได้จับกระแสของโลกเอาไว้ได้อย่าง
เหนียวแน่นและพร้อมต่อการพัฒนาขึ้นไปสู่เวที
สากล หลงัจากทีพ่วกเขาเคยได้เข้าร่วมมาแล้วใน
ปี 2010 กับการประกวดแผนธุรกิจ Global 
Social Venture Competition  (GSVC) สนาม
ประกวดแผนกจิการเพือ่สงัคมระดบัโลกซึง่ถอืเป็น
แรงขับอีกขั้นหนึ่งจนท�าให้พวกเขาเรียกตัวเองได้
ว่าเป็นกิจการเพื่อสังคมอย่างเต็มตัว 

 ถึงแม้จะเป็นกิจการเพื่อสังคมบนเทคโนโลยี 
แต่ FREEHAP ยังคงต้องหล่อเลี้ยงตัวเองด้วย 
ผลก�าไรจากการประกอบกิจการด้วยเช่นกัน โดย
สามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานของอารมณ์แห่งความ 
สขุไปใช้ต่องานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ เมื่อฐานข้อมูล
ผู้ใช้มากยิ่งขึ้น รูปแบบของรายได้ก็เพิ่มเติมตาม
ไปด้วยซึง่ถอืเป็นข้อทีแ่ตกต่างจากสือ่ทาง Social 
Media ทั่วไปต่อการสร้างก�าไรควบคู่ไปกับการ
ได้ช่วยเหลือสังคม

 แอปพลิเคชั่น FREEHAP ไม่ได้ให้คุณแชร์
ความสุขอย่างเดียวแต่ยังสร้างมิติใหม่ให้แก่โลก

ทิศทางการตอบรับทางสังคมใน
อนาคต

 มองว่า FREEHAP เป็นเทคโนโลยีเพื่อสังคม
ที่น่าสนใจ แต่สิ่งดีๆ ที่คนไทยสร้างมักไม่ได้
รบัความสนใจจากคนไทยด้วยกนัเอง ซึง่มนัน่า
เสยีดายแต่สดุท้ายแล้วยงัมองว่าธรุกจิทีท่�าเพือ่
สังคมมันยังเป็นแกนหลักที่จะขับเคลื่อนแอป-
พลิเคชั่นตัวนี้ไปได้ แม้สุดท้ายอาจจะไปถูก
นยิมใช้ในต่างประเทศมากกว่าเมอืงไทยกต็าม 
ซึ่งถ้าผลตอบรับเป็นแบบนั้นจริง คนไทยที่ถือ
เทคโนโลยีอยู่ในมือควรท�าความเข้าใจกับตัว
เองเสียใหม่ว่าเราใช้เทคโนโลยีเป็นแล้วหรือยัง

ศักยภาพที่ควรเติมเต็มเพื่อความ
สมบูรณของธุรกิจ

 ตราบใดที่ยังมีค�าว่า ‘ธุรกิจ’ เรื่องเงินก็ต้อง
ด�าเนนิควบคูไ่ปด้วยแม้จะไม่ใช่เป้าหมายสงูสดุ 
เพราะฉะนัน้แม้ว่า FREEHAP เพิง่จะออกมาไม่
กี่ปี แต่การสื่อสารในช่องทางต่างๆ อย่าง

SHOWCASE 

“ความสุขของโลกเริ่มต้นที่ตัวเรา”

FREEHAP
ไม่เคยมใีครเหน็หน้าตาของค�าว่า ‘ความสขุ’ ว่าเป็นอย่างไร มแีต่ได้รบัรูจ้ากความรูส้กึทีม่นัท�าให้ห้วง
เวลานัน้ของเรามรีอยยิม้ มคีวามสบายใจและมกี�าลงัใจต่อการใช้ชวีติในแต่ละวนั นัน่คอืพลงัทีเ่รามอง
ไม่เหน็แต่รูส้กึได้ จะดไีหมถ้าเราสามารสร้างความสขุให้แพร่กระจายไปในวงกว้างในสงัคมมากขึน้เหมอืน
วงน้ำจากหยดน้ำเพียงหยดเดียวที่เริ่มจากห้องเล็กๆ ในบ้านหลังหนึ่งย่านบางซื่อกับผู้ชายที่ชื่อ  
นท ีจารยะพนัธุ ์ผูอ้อกแบบให้เราได้เหน็หน้าตาและหน้าทีข่องความสขุว่าเป็นอย่าไรบนแอปพลเิคชัน่ที่
ชือ่ว่า FREEHAP ซึ่งเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจเมื่อครั้งที่เขาได้ออกค่ายพัฒนาชนบทตั้งแต่ปี1- 
ปี4 จนกระทั่งเข้าสูว่ยัท�างาน เขาได้อ่านงานวจิยัเกีย่วกบัความสขุของ รชิาร์ด เลยาร์ด พร้อมกบัการ
ค้นหาค�าตอบทีว่่าด้วยเรามเีงนิมากขึน้หลายเท่าตวัแต่ท�าไมความสขุกลบัไม่เพิม่ขึน้

  เราอยากเห็นโลกยิ้มและ
การที่โลกจะยิ้มได้ มันต้อง

เริ่มจากเราก่อน

  ตอนที่ก�าลังจะลาออก
จากที่ท�างานเก่า 

ผมคิดว่าถ้าเราลาออก
ไปเดี๋ยวก็มีพนักงาน

คนใหม่มาท�าแทนแต่ถ้า
ผมไม่มาท�าโปรเจค 
FREEHAP มันก็คง

ไม่มีใครในโลกนี้ลุกขึ้น
มาท�า

ออนไลน์ด้วยการมหีน้าตาทีแ่สดงถงึความทกุข์ไว้
ให้เราได้แชร์พร้อมกับข้อความด้วยพื้นฐานแห่ง
ความเป็นจริง เพราะมองว่าในวันหนึ่งมนุษย์เรา
ไม่สามารถมีความสุขพร้อมกันได้ทั้งหมด ฉะนั้น
ความทุกข์จึงเป็นเรื่องคู่ขนานกัน แต่ที่ไม่มีใคร 
แสดงออกบนเฟซบุ๊คหรือช่องทางในโลกออนไลน์
ต่างๆ อาจเป็นเพราะ สังคมออนไลน์ส่วนใหญ่
สร ้างกรอบเสมือนบางอย ่างจริงขึ้นมา ซึ่ง
ประโยชน์จากการได้เหน็ความทกุข์ของคนอืน่ คอื 
การรับรู้และมีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือหรือเยียวยา
เขาได้ทนัท ียิง่เฉพาะหากเป็นคนใกล้ตวัหรอืญาติ
พี่น้อง มันย่อมส�าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่ 

 หากเราน�าความทันสมัยจากเทคโนโลยีมา
ช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสังคมด้วยการเป็น
แหล่งกระจายความช่วยเหลอืให้มากขึน้ๆ โดยเริม่
จากตัวเราก่อน แม้อาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน
เสยีหน่อยกว่าจะเหน็การเปลีย่นแปลงในทศิทางที่
ดีขึ้น แต่อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นดีๆ ที่เราหวัง
ว่าจะได้เห็นโลกทั้งใบมีความช่วยเหลืออย่าง 
ไร้พรมแดนไปพร้อมๆ กัน ตามเป้าหมายของ 
FREEHAP ที่อยากให้โลกใบนี้มีแต่รอยยิ้ม 

ชื่อเจ้าของ : นที จารยะพันธุ์

ก่อตั้ง : เดือนพฤษภาคม 2552

ลกัษณะการให้บรกิาร : แอปพล-ิ 
เคชั่นสร้างความสุขและช่วยกระจาย
ข่าวสารขอความช่วยเหลือแก่สังคม

ทุนตั้งต้น : ประมาณ 150,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน : ประมาณ 1-2 ปี

ติดต่อ :  08-4770-8889

สม�า่เสมอกม็คีวามส�าคญัต่อการท�าให้คนรูจ้กัใน
วงกว้าง รวมไปถึงการสร้าง FREEHAP ให้เป็น
รูปธรรมมากขึ้นกว่าการกระจายข่าวสารซึ่งตรง
นี้อาจต้องใช้เวลา

ข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับธุรกิจ SE 
ประเภทอื่น 

 FREEHAP สามารถน�าเอาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์กับการช่วยเหลือสังคม มองว่าเป็นข้อ
ได้เปรียบที่ท�าให้ตัวธุรกิจเองไหลลื่นกว่าธุรกิจ
เพื่อสังคมประเภทอื่นๆ เพราะอยู่ในยุคกระแส
ของเทคโนโลยีนิยม และมันสามารถสร้างความ
เป็น World Wide ขยายเป็นเครือข่ายต่อทุก
ประเทศได้ถ้ามอีนิเตอร์เนต็ แถมต้นทนุทางการ
เงนิและทมีงานไม่ได้หนกัเท่ากบัองค์กรใหญ่ๆ ที่
ไม่ได้เน้นเทคโนโลยีเพื่อการด�าเนินกิจการเป็น
หลัก 
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01.Boulder
เฟอร์นิเจอร์น�้าหนักเบามาก สามารถเป็น Time 
capsule ใส่ชิ้นวัสดุที่มีคุณค่าทางใจของผู้ที่เป็น
เจ้าของไว้ข้างใน

OSISU โทร. 0 2968 1900-5 ต่อ 23, 08 3077 
3203

02. Dancing    
Alligator                
เมื่อลากจูงจระเข้ตัวนี้ จะเกิดการเคลื่อนไหว 
เสียงจากการกระทบกันของไม้ช่วยให้เด็กๆ ฝึก
ทักษะการรับรู้เรื่องสี เสียง และทิศทาง ทั้งยังส่ง
เสริมให้เด็กฝึกหัดเดินอย่างสนุกสนาน

PLAN TOYS โทร. 0 2237 9070

SE-NOTED

PRODUCT
UP DATE 
โปรดักส์ SE สินค้า
ที่คนไทยควร
สนับสนุน

03. Urban Tree
จุลินทรีย์บ�าบัด (Micro-
organism Ping Nature 
Fluid)
ดับกลิ่นห้องน�้า โถสุขภัณฑ์ ลดกลิ่นตัวและกลิ่น
มูลสัตว์เลี้ยง ปรับสภาพน�้าในตู้ปลาช่วยให้
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

Urban Tree โทร. 0 2243 2989 

04.Paper Sculpture
หุ่นปั้นจ�าลองจากกระดาษ ดีไซน์โดย Alex 
Design ใช้เป็นของตกแต่งบ้าน

ไทยคราฟท์ แฟร์เทรด โทร. 0 2676 0636-8

05.นาฬิกาแห่งการให้ 
เป็นนาฬิกาที่มีช่องว่างรูปต้นไม้ ที่จะกลายไป
เป็นชิ้นไม้ของเล่นมอบให้กับเด็กด้อยโอกาส ท�า
จากไม้ยางพาราประสาน ที่เกษียณอายุจากทาง
ภาคใต้ ท�าสีด้วยสีย้อมไม้สูตรน�้าและสีผสม
อาหารจึงปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม

๑4๑ โทร. 08 1409 5711

06.ตะกร้าหวายแต่งลูกไม้ 
ประเป๋าถือสตรี ประเภทงานจักสานที่ผลิตจาก
ไส้หวาย โดยใช้แต่งลวดลายรอบกระเป๋าด้วยผ้า
ลูกไม้

ร้านศุภพัฒ โทร. 0 2731 6335 
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มิติใหม่การให้ที่ยั่งยืน  
กับ Social Enterprise (SE)

ช้อป ชิม เที่ยว สินค้าและบริการจาก
กิจการเพื่อสังคม

เตรียมพบกับ กว่า 80 กิจการเพื่อสังคม 
ที่รวมพลให้คนไทยได้สนับสนุนอย่างเต็มอิ่ม 

คัดสรรกิจการโดย ส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)

“อุดหนุน SE
ต่อยอดกิจการ

ปลายทางคืนสังคม”

สินค้าและบริการ...ส�าหรับคนคิดดี

SECatalog
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ลงทะเบียนเครือข่าย
กิจการเพื่อสังคม 

 
เพิ่มพลังกิจการเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ถ้าคุณ เป็นคนหนึ่งที่ประกอบกิจการ 

เพื่อมุ่งหวังช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนา

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ถ้าคณุ ตัง้ใจอยากน�าผลก�าไรคนืสูส่งัคม 

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ถ้าคุณ เริ่มต้นท�ากิจการเพื่อสังคมและ

ต้องการเติบโตในเส้นทางนี้หรือเป็น

ผูป้ระกอบการกจิการเพือ่สงัคมทีเ่ข้มแขง็

และพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับ

เพื่อนๆ สู่การเดินทางเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ขอเพียงคิดร่วมเดินทางไปสู่สังคมที่ยั่งยืน

คุณ ก็คือ หนึ่งในเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม

คลิ๊กดูรายละเอียดและลงทะเบียน

เครือข่ายกิจการเพื่อสังคมได้ที่

www.tseo.or.th

SE REGISTRATION 

ไม่ว่าคุณ... จะเป็นใคร

  SE MARK   SE ACCRDITATION


